
 
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ 

เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕ 

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๕.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑ สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 

**************** 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายณัฐฐ์

ชูเดช 

วิริยดิลก

ธรรม 

รองนายกเทศมนตร ี ประธาน

กรรมการ 

๒. นายธัชพล อภิรติมัย รองปลัดเทศบาลนคร

เชียงใหม่ 

กรรมการ 

๓. นายดนัย สารพฤกษ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข

ฯ 

กรรมการ 

๔. นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 

๕. นายพูล

ทรัพย์ 

สิมะวงศ์ สสอ.เมืองเชียงใหม่ ที่ปรึกษา 

๖. น.ส.บุษยา คุณากร

สวัสดิ์ 

ตัวแทนศูนย์ประสานงาน

หลักประกันสุขภาพ

ประชาชน   

กรรมการ 

๗. นายภานุ

พงศ์ 

บูรณศิลป์ ผู้แทนชุมชนแขวงศรีวิชัย  กรรมการ 

๘. นางลัดดา

วัลย์ 

เกษม

พิทักษ์พงค์ 

หน.งานศูนย์สุขภาพชุมชน

ศรีวิชัย 

กรรมการ 

๙. นายยง

ยุทธ 

จันทกูล ผู้แทนชุมชนแขวงนครพิงค์ กรรมการ 

๑๐. น.ส.

มาลัยวรรณ 

ธิมงคล เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.

รวมแพทย์ 

กรรมการ 

๑๑. น.ส.นฤมล สารอินจักร เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.

รวมแพทย์ 

  

๑๒. จสอ.เกรียง

ศักดิ์ 

ดิลฐิรัตร์ เจ้าหน้าที่งานประกันฯ รพ.

ค่ายกาวิละ 

กรรมการ 

๑๓. นางฟอง ตื้อยศ ประธานชุมชน กรรมการ 



แก้ว 

๑๔. น.ส.สุรภี อินทสังข์ ประธานอสม.กาวิละ กรรมการ 

๑๕. นายสุเวช สุภาษิต ผู้แทนชุมชนแขวงกาวิละ กรรมการ 

๑๖. กภ.สวง จงศิริ โรงพยาบาลเซ็นทรัล

เชียงใหม่เมมโมเรียล 

กรรมการ 

๑๗. นายเป็ง สมนา ผู้แทนชุมชนแขวงเม็งราย กรรมการ 

๑๘. นางสุ

พรรณี 

แซ่ลิ้ม ประธานชุมชน  

๑๙. นางปิ

ยะนันท์ 

สระทอง

จันทร์ 

ชุมชนการเคหะ  

๒๐. นางอํา

พรรณ์ 

อภัย ชุมชนการเคหะ  

๒๑. นาง

ประไพ 

อมรศักดิ์ ชุมชนหนองหอย  

๒๒. ว่าที่ ร.อ.

สุรเชษฐ์ 

ชาติวิญญู ประธานอสม.ชุมชนเชียงยืน  

๒๓. นายฉัตร

ธํารง 

มุสิกโปคก ชุมชนคูปูุลูน    

๒๔. นายจัก

ราวุธ 

โจม

จตุรงค์ 

ชุมชนบ้านเอื้ออาทรปุาตัน  

๒๕. น.ส.จันทร์

เม็ด 

สุวรรณ

ราช 

ชุมชนล่ามช้าง  
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๒๖. นางพึงพิศ สมนาวร

รณ 

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล  

๒๗. นาง

อัจฉราพร 

ชนะเลิศ ประธานอสม.แขวงนครพิงค์  

๒๘. นางพนม

กร 

การันสีมา ชมรมผู้สูงอายุแขวงนครพิงค์  

๒๙. นางปิยะ

พันธ์ุ 

นันตา หน.งานปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

 

๓๐. นางสุธิศา สุภานุสร หัวหน้างานสุขาภิบาลอาหาร

และน้ํา 

 

๓๑. นางมาลัย ภู่ทองคํา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม  



สุขภาพ 

๓๒. นางเยาว

เรศ 

บุญถม ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 

 

๓๓. นางณัฐจิต เพิ่มพูน

วิวัฒน ์

หัวหน้าฝุาย

บริหารงานทั่วไป 

  

๓๔. น.ส.ณัฐ

ชานันท์ 

มณีจิรน

นท์กุล 

ผอ.สํานักการ

สาธารณสุขฯ 

กรรมการและ

เลขานุการ 

รายชื่อผูไ้มเ่ข้าร่วมประชุม 

๑. นายทัศนัย บูรณุ

ปกรณ์ 

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ติดราชการ 

๒. น.ส.สุรี

รัตน์ 

ตรีมรรคา ผู้แทนศูนย์ประสานงาน

หลักประกันสุขภาพ 

ติดภารกิจ 

เริ่มการประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  กล่าวเปิดการประชุม   ขอแนะนํา

กรรมการตามประกาศแต่งตั้งสปสช. 

ประธาน   ของเทศบาลนครเชียงใหม่  ดังนี้ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทศบาล     

 ที่ปรึกษา  

 ๒. สาธารณสุขอําเภอเมืองเชียงใหม่     

 ที่ปรึกษา  

 ๓. นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่     

 ประธานกรรมการ  

 ๔. นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รอง

ประธานกรรมการคนที่ ๑ 

 ๕. นายธัชพล อภิรติมัย    ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รอง

ประธานกรรมการคนที่ ๒ 

 ๖. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือสภาเทศบาลที่สภา

มอบหมาย  กรรมการ 

 ๗. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือสภาเทศบาลที่สภา

มอบหมาย  กรรมการ 

 ๘. หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลค่ายกาวิละ  

  กรรมการ 



 ๙. หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่

   กรรมการ  

       ๑๐. หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลช้างเผือก  

  กรรมการ 

       ๑๑. หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลเซ็นทรัลเมมโมเรียล

   กรรมการ  

       ๑๒. หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลรวมแพทย์  

  กรรมการ  

       ๑๓. หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลสยามราษฎร์ 

   กรรมการ  

       ๑๔. หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิศูนย์ศรีวิชัย    

 กรรมการ  

       ๑๕. นางฟองแก้ว ตื้อยศ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมู่บ้านในพื้นที่ กรรมการ  
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       ๑๖. น.ส.สุรภี  อินทสังข์   อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมู่บ้านในพื้นที่ กรรมการ  

       ๑๗. นายยงยุทธ  จันทกูล   ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน             

  กรรมการ  

       ๑๘. นายสุเวช  สุภาษิต   ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน             

  กรรมการ  

       ๑๙. นายเป็ง  สมณา   ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน             

  กรรมการ  

       ๒๐. นายภานุพงศ์  บูรณศิลป์ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน             

  กรรมการ  

       ๒๑. นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา  ผู้แทนศูนย์ประสานงาน

หลักประกันสุขภาพ กรรมการ  

       ๒๒. น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล ผอ.สํานักการสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม กรรมการและ 

เลขานุกา

ร 



นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอเชิญผู้ที่เป็นคณะกรรมการยกมือข้ึนด้วย 

จํานวน ๑๖ ท่าน 

ประธาน   แสดงว่าการประชุมในครั้งนี้เกินองค์ประชุมแล้วนะ

ครับ   

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑/

๒๕๕๕  

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมได้ตรวจสอบ

รายงานการประชุม 

ประธาน   ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ว่า

มีการแก้ไขหรือไม่   

ที่ประชุม   ไม่มี  

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง เพื่อพิจารณา  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ๓.๑ ร่างระเบียบคณะกรรมการบริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ประธาน   เทศบาลนครเชียงใหม่  ซึ่งได้แจกเอกสารเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ พ.ศ.๒๕๕๕ ขอ

เชิญกรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงรายละเอียด 

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล ด้วยประกาศของกองทุนฯ เกี่ยวกับแนวทาง

การดําเนินงานเงินกองทุนฯ  

กรรมการและเลขานุการ สําหรับเทศบาลนครเชียงใหม่ลักษณะการ

จ่ายเงินของกองทุนฯ ในการที่มีโครงการต่าง ๆ จะต้องมีระเบียบการใช้

เงินกองทุนโดยคณะกรรมการกองทุนฯ จึงจําเป็นจะต้องจัดทําระเบียบ

การใช้เงินกองทุนที่ผ่านมติของคณะกรรมการถึงจะใช้ได้  จึงได้นําวาระ

ของร่างระเบียบคณะบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร

เชียงใหม่ว่าด้วยแบบเอกสาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

เบิกจ่ายเงินกองทุนฯ พ.ศ.๒๕๕๕ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  

และการยกร่างโดยประกาศของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแต่เพื่อ

ความละเอียดในการอํานวยความสะดวกให้แก่ชุมชน หน่วยบริการ 

องค์กรภาคประชาชน มีแบบฟอร์มและรายละเอียดต่าง ๆ ในการส่ง

โครงการเพื่อจะได้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ตามประกาศของสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและในส่วนของเลขาฯ   



- ๔ - 

 

ก็กราบขออภัยในที่ประชุมในส่วนของที่ข้อ ๒๐ อํานาจในการอนุมัติส่ัง

จ่ายเงินกองทุนในการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุน เราไม่ได้เพิ่มใน

ระเบียบตัวหลักที่ผ่านการประชุมครั้งที่ผ่านมา  จึงจะต้องนําไปพิจารณา

เพิ่มเติมทบทวนในครั้งต่อไปในระเบียบของกองทุนของเทศบาลแล้วถึง

จะมาพูดคุยกันอีกครั้ง ดังนั้นขอถอนข้อที่ ๒๐ ออกก่อน เพื่อให้สอดคล้อง

กันและเป็นไปตามหลักการ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมแสดง

ความคิดเห็น   

ประธาน     

ที่ประชุม   ไม่มี   

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  หากไม่มีก็จะถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ  

ประธาน 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ๓.๒ พิจารณาคําสั่งคณะทํางานกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 

ประธาน   เทศบาลนครเชียงใหม่    ขอเชิญกรรมการและ

เลขานุการ  

ช้ีแจงรายละเอียด 

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล   

กรรมการและเลขานุการ ในการดําเนินการดังกล่าว ในส่วนของ

คณะกรรมการไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มตัว  จึงได้มีการยกร่างซึ่ง

เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ว่าคณะกรรมการสามารถ

แต่งตั้งคณะทํางานหรือคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้

เป็นไปตามระเบียบในวันนี้จึงขอเสนอร่างคําส่ังคณะกรรมการบริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ขอให้ท่านได้พิจารณาในเอกสารที่แนบมาด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ 

คณะทํางาน จํานวน ๑๐ ท่าน ดังนี้ 

๑.  รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ที่รับผิดชอบสํานักการ

สาธารณสุขและ   

      ส่ิงแวดล้อม      เป็นประธาน

คณะทํางาน 



๒.  ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  

 รองประธาน  

๓.  ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

 รองประธาน  

๔. หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป    

 คณะทํางาน  

๕.  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   

 คณะทํางาน  

๖.  หัวหน้ากลุ่มงานปูองกันและควบคุมโรค  

 คณะทํางาน  

๗.  หัวหน้างานวิชาการและแผนงาน   

 คณะทํางาน  

๘.  หัวหน้างานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 คณะทํางาน   

๙.  หัวหน้างานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา   

 คณะทํางาน  

๑๐. ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

 คณะทํางานและ  

        เลขานกุาร  
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ซึ่งมีหน้าที่ ๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกองทุนฯ และระเบียบกองทุนฯ  ผลการดําเนินงานของกองทุน

ฯ ให้ประชาชนทราบตามส่ือสาธารณะต่าง ๆ ๒.รวบรวมข้อมูลและ

แผนดําเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเปูาหมาย และ

บริการต่าง ๆ             ๓.สนับสนุนให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะการ

จัดทําแผนงานและโครงการให้แก่หน่วยบริการ กลุ่มประชาชน 

องค์กรชุมชนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ๔.พิจารณาคัดกรอง

กิจกรรมตามแผนงานโครงการ   ซึ่งขอรับการสนับสนุนเพื่อให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และเลขานุการ

คณะทํางานรวบรวมส่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อขอ

อนุมัติโครงการ  ๕.ประสานการทํางานกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้อง ๖.ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 

๗.รวบรวมสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ๘.สรุป

ปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

กองทุน โดยคณะทํางานลําดับที่ ๔. หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป มี

หน้าที่ดังนี้ ๑.เป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของกองทุนมีหน้าที่

รับผิดชอบ    ในการรับเงิน-จ่ายเงิน-นําส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนภายใน 

๓ วันทําการธนาคาร  นับแต่วันที่ได้รับเงินในนามของคณะ

กรรมการบริหารกองทุนโดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของประธาน

คณะทํางาน ๒.จัดทํารายงานการรับเงิน-จ่ายเงิน-เงินคงเหลือ

ประจําเดือน ประจําไตรมาส และประจําปีงบประมาณ ๓.จัดเก็บ

เอกสารหลักฐานด้านการเงินและบัญชีเพื่อไว้สําหรับการตรวจสอบ ๔.

จัดซื้อจัดจ้างในส่วนของงบประมาณการบริหารจัดการกองทุนฯ และ

คุมงบประมาณของกองทุนฯ และจะมีคณะทํางานในพื้นที่แบ่งออกเป็น 

๕ ชุด คือแบ่งตามแขวงตามรายช่ือที่แนบให้ คณะทํางานชุดที่ ๑-๔ มี

หน้าที่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกองทุน

ฯ ผลการดําเนินงานของกองทุนฯ ให้ประชาชนทราบตามส่ือ

สาธารณะต่าง ๆ รวบรวมข้อมูลและแผนดําเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหา

สาธารณสุข กลุ่มเปูาหมายและบริการต่าง ๆ สนับสนุนให้คําปรึกษา

และข้อเสนอแนะการจัดทําแผนงานโครงการหน่วยบริการ กลุ่ม

ประชาชน องค์กรชุมชนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อ

คณะทํางานกองทุนฯ และชุดที่ ๕ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความ



เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกองทุน ผลการดําเนินงานกองทุนฯ ให้

ประชาชนทราบตามส่ือต่าง ๆ รวบรวมข้อมูลแผนดําเนินงานที่เกี่ยวกับ

ปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเปูาหมาย และบริการต่าง ๆ  สนับสนุนให้

คําปรึกษาและข้อเสนอแนะการจัดทําแผนงานโครงการให้กับหน่วย

บริการที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณ พิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อชุด

สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่มีความจําเป็นสําหรับกลุ่มเปูาหมายหลัก ๕ 

กลุ่ม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  คณะทํางานชุดที่ ๑-

๔ ทํางานเกี่ยวกับองค์กรชุมชน คณะทํางานชุดที่ ๕ ทํางานเกี่ยวกับ

การหน่วยบริการ  

นายธัชพล  อภิรติมัย  จากการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้มี

คณะกรรมการบางท่านได้ให้ข้อสังเกต 

รองปลัดเทศบาล เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของคณะทํางาน  จึงได้

นําไปทบทวนและได้กําหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนออกมาคือเกี่ยวกับ

การประชาสัมพันธ์รวบรวมข้อมูลสนับสนุน ติดตาม ประเมินผล ซึ่ง

เสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่กลั่นกรอง แต่ไม่ได้นําเสนอว่า

โครงการนี้ควรได้หรือไม่ได้ จึงขอช้ีแจงให้ทราบ 
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น.ส.บุษยา  คุณากรสวัสดิ์   จากรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  

ได้มีข้อเสนออยู่   ๒   ส่วน 

ตัวแทนศูนย์ประสานงานหลักประกัน ฯ  ทั้งจากตัวแทนของสสจ.และตัวแทน

ของศูนย์ประสานงานฯ ซึ่งเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะทํางานในข้อที่ ๔ 

พิจารณากลั่นกรองกิจกรรมตามแผนงานโครงการที่  ขอรับการ

สนับสนุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และ

เลขาฯ คณะทํางานรวบรวมส่งเลขาฯ คณะกรรมการเพื่ออนุมัติ

โครงการ เข้าใจว่าในส่วนนี้เป็นอํานาจของคณะกรรมการ เพราะใน

ข้อ ๑-๓ เกี่ยวกับการรวบรวมแผนการดําเนินงานหรือการ

ประชาสัมพันธ์หากเป็นในส่วนของโครงการหากเขียนมาผิดหรือไม่

ตรงตามวัตถุประสงค์ควรเป็นบทบาทหน้าที่ของคณะทํางานในข้อที่ ๓ 

คือ สนับสนุนให้คําปรึกษา แต่การพิจารณากลั่นกรองกิจกรรมตาม

แผนงานไม่น่าจะเป็นหน้าที่ของคณะทํางานควรจะเป็นหน้าที่ของ

คณะกรรมการ ส่วนบทบาทหน้าที่ข้ออื่น ๆของคณะทํางานอาจจะข้าม

ไป และการประชุมครั้งที่ผ่านมามีการเสนอแลกเปลี่ยนอยู่หลายครั้ง ๆ 

ว่าคณะทํางานเป็นคณะทํางานของกองทุนระดับเทศบาลฯ ที่มี

คณะทํางานย่อยใช่ไหม  แต่ก็มีข้อเสนอว่าควรจะใช้คําว่าเป็นกอง



เลขาฯ ที่ไม่ใช่คําว่าคณะทํางาน ซึ่งคิดว่ายังเป็นประเด็นอยู่  เนื่องจาก

ที่ใช้คําว่ากองเลขาฯ เพราะมีประเด็นสืบเนื่องมาจากคณะทํางานชุดนี้

เป็นคณะทํางานที่ไม่ได้มีองค์ประกอบมาจากหลายภาคส่วน โดย

บทบาทหน้าที่เข้าใจว่าน่าควรเป็นกองเลขาฯ เพื่อที่จะสนับสนุนการ

ทํางานของกองทุนนี้ เป็นการสนับสนุนให้เกิดการทํางานได้จริงใน

ฐานะที่จะต้องพูดถึงเรื่องการสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ

ด้วย   

นายดนัย  สารพฤกษ์  เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมพิจารณาและได้

ออกคําส่ังระเบียบตรงนี้ด้วย 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ ในประเด็นที่ ๑ คือท่านเป็นห่วงใน

เรื่องของการคัดกรอง เพื่อให้เกิดความสบายใจข้อ ๔ เป็นการรวบรวม

แผนงานโครงการส่งเพื่อขออนุมัติโครงการเป็นวัตถุประสงค์หลัก และ

การคัดกรองและพิจารณาก็คงต้องตัดออกไป  ประเด็นที่ ๒ เกี่ยวกับ

ช่ือตามระเบียบแล้ว ตามข้อ ๑๐ (๖) เล่มสีฟูาที่เป็นระเบียบของกองทุน

ฯ ที่ระบุว่าให้ตั้งโดยใช้คําว่าคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตาม

ความจําเป็น ดังนั้นเราควรใช้ช่ือคณะทํางานดีกว่า เพราะคําว่ากอง

เลขาฯ อาจเป็นคําใหม่เข้าไป คิดว่าช่ือคงไม่ซีเรียสเท่าไหร่ แต่

บทบาทหน้าที่ก็ให้เป็นไปตามนั้น ในส่วนที่เสนอข้ึนมาว่าควรจะมี

ตัวแทนองค์กร  เราก็นําเข้าไปคัดเลือกโดยส่งตัวแทนชุมชนเพิ่มเข้า

มาให้แล้ว 

น.ส.บุษยา  คุณากรสวัสดิ์   ในหน้าที่ของคณะทํางานชุดที่ ๕ ข้อที่ 

๔ ในแง่ของการพิจารณา 

ตัวแทนศูนย์ประสานงานหลักประกันฯ  กลั่นกรองการจัดซื้อชุดสิทธิประโยชน์

ไม่ทราบว่ามีหน้าที่เฉพาะกลั่นกรองหรือมีหน้าที่ยังไง 

นายดนัย  สารพฤกษ ์ การกลั่นกรองชุดสิทธิประโยชน์ซึ่งเป็นการ

จัดให้บริการของหน่วย 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ บริการ ซึ่งเป็นเรื่องของทางสถาน

บริการคือโรงพยาบาล ดังนั้นในทีมจึงให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความ

เช่ียวชาญทางการแพทย์ มีนายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล

ที่เกี่ยวข้อง  ส่วนสิทธิประโยชน์ในข้อ ๔   จะเป็นชุดสิทธิประโยชน์ที่

กําหนดไว้ในเชิงวิชาการ 
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ของกระทรวงสาธารณสุขและเป็นกองทุนสปสช.ที่กําหนด เช่น เด็ก

ต้องได้รับการฉีดวัคซีน หญิงมีครรภ์จะต้องฉีดวัคซีนครบ สตรีที่มีอายุ

ครบ ๓๕ ปีจะต้องมีการตรวจมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น     แต่การ

กลั่นกรองในเรื่องรายละเอียดคงไม่มี คงจะพิจารณาเพียงว่าให้มาก

น้อยเพียงไหนแล้วเสนอคณะกรรมการ 

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  ขอเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมแสดง

ความคิดเห็น   

กรรมการและเลขานุการ   

ที่ประชุม   ไม่มี 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทํางานตามเสนอ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ๓.๓ พิจารณาแผนงานโครงการที่

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

ประธาน   จากกองทุนฯ   ขอเชิญลําดับที่ ๑๒ และ ๑๓ 

นํามาพิจารณาก่อน 

แล้วตามด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ขอเชิญครับ 

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล   ขอเชิญผู้เสนอโครงการตรวจประเมิน

คัดกรองตามความเส่ียง  

กรรมการและเลขานุการ  โรคต่าง ๆ ประชาชนกลุ่มอายุ ๓๕ ปีข้ึน

ไป ประธานชุมชน ๔ แขวงในเขตเทศบาล   

น.ส.จันทร์เม็ด  สุวรรณราช เสนอโครงการตรวจประเมินคัดกรองตาม

ความเส่ียงโรคต่าง ๆ  

ชุมชนล่ามช้าง   ประชาชนกลุ่มอายุ ๓๕ ปีข้ึนไป  กองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ หลักการและเหตุผล ใน

โลกปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผล

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม 

บรรทัดฐาน ตลอดจนระเบียบปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ซึ่งเป็น

ส่ิงที่มนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย วิถีชีวิตที่อยู่ภายใต้สภาวะที่เต็ม

ไปด้วยความหลากหลาย ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสียต่อการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน ในส่วนของผลดีนั้นดูเหมือนว่ามนุษย์จะได้รับความ

สะดวกสบายมากข้ึน แต่ในทางตรงกันข้ามผลเสียที่ตามมาคือปัญหา

มากมายที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนเกิดขอบเขตความสามารถที่จะ

แก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว เช่น ปัญหามลพิษ ปัญหา

ยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น คุณภาพชีวิตเป็นเปูาหมาย

หลักของสังคม นั่นคือ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีทั้งร่างกายและ

จิตใจ ทุกเพศ ทุกวัย ในสภาพสังคมปัจจุบัน ประชาชนทั่วไป



โดยเฉพาะชุมชนในเขตเมืองต้องเผชิญปัญหาสุขภาพและปัจจัยเส่ียง

ต่าง ๆ จากการประกอบอาชีพที่ต้องแข่งขันกับเวลา สภาพเศรษฐกิจ 

ครอบครัว และมลพิษจากส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความเครียด

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ก่อให้เกิดการบั่นทอนสุขภาพกายและจิตใจ

ของตนเองโดยไม่รู้ตัว ซึ่งการดูแลเอาใจใส่สุขภาพตนเองอย่าง

สม่ําเสมอสามารถปฏิบัติได้หลายวิธีด้วยการออกกําลังกาย การเลือก

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการทําจิตใจให้ผ่องใสเป็นส่ิงที่

ควรปฏิบัติย่ิงของคนทุกเพศทุกวัย  แต่ในความจริงแล้วการปฏิบัติ

ดังกล่าวทําได้ยากและมักถูกละลาย เนื่องจากความเร่งรีบในการ

ดําเนินชีวิตในแต่ละวันท่ามกลางโลกที่มีความแปรเปลี่ยนเป็นพลวัต

ปัจจุบัน   จึงมีการค้นหาวิธีการที่ 

- ๘ - 

 

จะดูแลรักษาสุขภาพเพื่อการส่งเสริม ปูองกันโคหลากหลายรูปแบบใน

การมีสุขภาวะที่ดี  พระราชบัญญัติกระจายอํานาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวดที่ ๒ มาตรา ๑๖ (๑๐) ให้

เทศบาลมีอํานาจและหน้าที่ในการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส โดยต้องมีหลักประกันและ

สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างครบวงจร โดยเท่า

เทียมกัน ซึ่งมาตรฐานด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลเป็นการ

จัดบริการสาธารณะที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทํา 

โดยยึดหลักการว่า “ประชาชนจะต้องได้รับบริการสาธารณะที่ดีข้ึน

หรือไม่ต่ํากว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน ” การสนับสนุนการส่งเสริม

สุขภาพแก่ประชาชนเพื่อให้มีพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยมา

เบียดเบียน เพราะสุขภาพเป็นเรื่องที่คนทุกคนต้องดูแลรับผิดชอบ

ตนเอง  ซึ่งรัฐจะช่วยสนับสนุนให้ข้อมูลความรู้รวมทั้งกรเพิ่มขีด

ความสามารถในการควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดสุขภาพรวมทั้งการ

ตรวจคัดกรองสุขภาพ เป็นต้น แกนนํากลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนเทศบาล

นครเชียงใหม่ จึงจัดทําโครงการคัดกรองโรคตามความเส่ียงโรคต่าง 

ๆ ประจําปีข้ึน โดยการจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ เพื่อให้

ประชาชนทุกกลุ่มของชุมชนได้มีโอกาสดูแลสุขภาพตนเอง ตรวจ

สุขภาพประจําปี สืบคืนหรือค้นหาโรค ความบกพร่อง และความ

ผิดปกติที่ซ้อนเร้นอยู่ในร่างกาย การตรวจสุขภาพนับเป็นมาตรการใน

การปูองกันโรคในระยะเริ่มแรกมิให้ลุกลามมากข้ึน และเป็นอันตราย



ต่อสุขภาพ และอาจติดต่อไปยังผู้อื่นได้ การตรวจคัดกรองสุขภาพ  จึง

เป็นวิธีการที่ถูกต้องมากกว่าการปล่อยปะละเลยให้โรคปรากฏข้ึนแล้ว

จึงดําเนินการรักษา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่มหาศาลและ

กระทบต่อผู้ดูแลหรือคนในครอบครัว วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ ๒. 

เพื่อให้ประชาชนได้รับการสืบค้น ความบกพร่องเชิงรุก และค้นหา

ความผิดปกติของโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ๓. เพื่อส่งเสริมมาตรการใน

การปูองกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงทีและ

ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคบางโรคได้ เปูาหมาย ด้านปริมาณ 

ประชาชนในพื้นที่ ๔ แขวง รวม ๔,๘๐๐ คน ด้านคุณภาพ ประชาชน

ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับการสร้างเสริมสุขภาพและมี

คุณภาพชีวิตที่ดี วิธีดําเนินการและระยะเวลาดําเนินการ ๑.สํารวจ/

ค้นหาเปูาหมายที่ต้องการตรวจคัดกรองสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ 

๒.จัดทําโครงการและรายละเอียดประกอบโครงการขอรับการอนุมัติ 

๓.บริการตรวจคัดกรองความเส่ียงโดยหน่วยงานที่ข้ึนทะเบียนรับรอง

จากกระทรวงสาธารณสุข ตามวัน เวลาที่ได้ประสานไว้ บริการตรวจ

สุขภาพนอกสถานที่มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ – ลงทะเบียนและจัดทําบัตร

แก่กลุ่มเปูาหมาย - รับทราบรายละเอียดของการบริการการตรวจ

สุขภาพ – เจาะเลือดและตรวจปัสสาวะตามที่โครงการกําหนดไว้ – 

เอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ – ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย – บันทึกประวัติตามแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ 

– รับฟังผลการตรวจสุขภาพ – ส่งพบแพทย์ในกรณีมีความผิดปกติ - 

สํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุก - 

ประเมินผลโครงการ สถานที่คือที่ทําการแขวงทั้ง ๔ แขวง ระยะเวลา

ดําเนินการ คือ เดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๕๕ แต่เดือนมิถุนายน

ผ่านไปแล้วก็จะ 

 

- ๙ - 

 

เป็นเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และกันยายน ๒๕๕๕ ระยะเวลา ๓ เดือน 

งบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ปี ๒๕๕๕ มีรายละเอียดดงนี้ - ค่าจัดทําปูายประชาสัมพันธ์โครงการฯ 



จํานวน ๕ ปูาย ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท – ค่าอาหาร

ว่างสําหรับผู้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ ๔,๘๐๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท 

เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท          – ค่าตรวจคัดกรองสุขภาพ 

ประกอบด้วย ตรวจความเข้มข้นของเม็ดเลือด, ระดับน้ําตาลในเลือด, 

การทํางานของไต, คอเลสเตอรอลในเลือด, การทํางานของตับ, ระดับ

ยูริคในเลือด, ปัสสาวะ,เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ, มวลกระดูก, ดัชนีมวล

กาย และตรวจสุขภาพโดยแพทย์ ในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้- อาสาสมัคร

สาธารณสุข จํานวน ๑,๔๐๐ คน ๆ ละ ๙๓๐ บาท เป็นเงิน ๑,๓๐๒,๐๐๐ 

บาท    – แกนนําชุมชน จํานวน ๑,๔๐๐ คน ๆ ละ ๙๓๐ บาท เป็นเงิน 

๑,๓๐๒,๐๐๐ บาท – ผู้สูงอายุ        ๔ แขวง ๆ ละ ๕๐๐ คน รวมจํานวน 

๒,๐๐๐ คน ๆ ละ ๙๓๐ บาท เป็นเงิน ๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท    รวมเป็นเงิน

ทั้งส้ิน ๔,๕๘๙,๐๐๐ บาท ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ - ประชาชน

ได้รับการส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคอย่างครอบคลุม – ประชาชนมี

สุขภาพอนามัยที่ดีไม่เกิดภาวะเจ็บปุวยก่อนวัย   อันควร – ประชาชน

เข้าถึงการบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ - มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

ภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเรียน

เชิญท่านประธานและคณะกรรมการสามารถซักถามได้เลย เพราะ

เอกสารอยู่ในมือท่านแล้ว ขอบคุณค่ะ 

นายดนัย  สารพฤกษ ์ ขอแสดงความคิดเห็นเป็นกิจกรรมที่คิดว่า

เป็นประโยชน์เพียงแต่ว่า 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ ข้อจํากัดในเรื่องของเวลาการ

ดําเนินงาน และข้อมูลที่ผู้เสนอโครงการนําเรียนมานั้น คิดว่าน่าจะเป็น

ฐานข้อมูลในการที่จะให้พื้นที่และหน่วยบริการอื่น ๆ นําไปเป็น

ฐานข้อมูลที่จะพิจารณาแก้ไขเรื่องสุขภาพในโอกาสต่อไป 

นายพูลทรัพย์  สิมะวงศ์ ขออนุญาตท่านประธานและที่ประชุมครับ ใน

โครงการนี้โดยหลักการ 

สสอ.เมืองเชียงใหม่   และเหตุผลเห็นด้วย  ผมเกรงว่าตรง

ค่าใช้จ่ายข้อ ๑๐.๓ ที่เป็น     ค่าแล็ปที่ประกอบด้วยความเข้มข้นของ

เลือด น้ําตาลในเลือด อย่างที่สปสช.เคยช้ีแจงมาว่าประเด็นดังกล่าวจะ

มองเป็นซ้ําซ้อนกับหน่วยบริการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตรงนี้

ไปแล้ว เงินค่าหัว ๙๓๐ บาท ขอให้คณะกรรมการช่วยดูตรงนี้ให้

ชัดเจนว่าสามารถทําได้ไหม เพราะเท่าที่กองทุนอื่น ๆ ที่ผมได้เข้าไปดู

แล้วปีแรก ๆ ก็จะมีปัญหาในลักษณะตรงนี้ เพราะการที่เราจะไป



ให้บริการเจาะเลือดกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ เพราะกลุ่มต่าง ๆ จะมีสิทธิใน

หลักประกันสุขภาพ เช่น สิทธิข้าราชการ สิทธิของประกันสังคม  ซึ่ง

ทางสปสช.ก็ทวงติงตรงนี้มาว่าการตรวจแล็ปทั้งหลายไม่อยากให้มา

ซ้ําซ้อนกัน และมีข้อเสนอแนะมาว่าปี ๒๕๕๕ ถ้าหากจะคัดกรองก็

อยากให้เป็นการคัดกรองด้วยลักษณะเป็นแบบสอบถาม จึงขอแสดง

ความคิดเห็นตรงนี้ครับ 

 

 

 

 

- ๑๐ - 

 

นางพึงพิศ สมณาวรรณ ขออนุญาตตอบแทน  ในฐานะที่เป็น

ผู้สูงอายุด้วยกัน และ ๒ โครงการ 

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลมีส่วนรู้เห็นมาตั้งแต่ต้น กราบเรียนท่าน

ประธาน คณะกรรมการ และตัวแทนจากสปสช.เราได้ศึกษาแล้วนะคะ  

แล้วจะใช้วิธีโลโบ้ในการตรวจสอบและมีแบบสอบถาม เนื่องจาก

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ๑๗ % จากจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ 

คน เป็นผู้สูงอายุถึง ๒๓,๐๐๐ คน เพราะฉะนั้นเราจะใช้แบบสอบถาม

โดยคัดกรองผู้มีสิทธิออกไปก่อน ซึ่งเป็นจํานวนน้อยนิดมาก  ปีนี้เป็นปี

แรกเราจะทําซึ่งเป็นโชคดีมาก ๆ ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่  จะได้รับในปีนี้ กราบเรียนให้ทราบว่าเราจะไม่ทําให้ผิดกฎ

ของสปสช. ขอบคุณค่ะ 

นายธัชพล  อภิรติมัย  เท่าที่คณะทํางานได้ประสานงานกับผู้จัดทํา

โครงการก็ได้ทราบว่า 

รองปลัดเทศบาล จะมีการคัดกรองผู้สูงอายุที่จะได้รับสิทธิก่อน 

จากนั้นก็จะคัดกรองในเรื่องสิทธิตามที่ท่านได้กล่าวมา นอกจากนั้น

ก่อนที่จะดําเนินงานทราบว่าจะต้องมีการรับรองสิทธิของตัวเองด้วยว่า

ไม่มีสิทธิอีกด้วย เหมือนกับกรณีขอยกตัวอย่าง ลักษณะการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่นจะต้องมีแบบฟอร์มของกกต.ที่ระบุว่า

รับรองตัวเองไม่ผิดพรบ.เลือกตั้งจากนั้นถึงจะเข้าสู่กระบวนการ ก็

ขอขอบคุณตัวแทนจากสสอ.เมืองเชียงใหม่ที่ให้ข้อคิด 



นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   ไม่ทราบมีผู้ใดจะแสดงความคิดเห็นอีก

ไหม 

ประธาน     

นายธัชพล  อภิรติมัย   ขอเสนอว่าคณะกรรมการท่านใดมี

ความคิดเห็นชอบอนุมัติ 

รองปลัดเทศบาล  โครงการดังกล่าวขอความกรุณายกมือข้ึนครับ

ท่านประธาน 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   ขอเฉพาะกรรมการ  ผู้เสนอโครงการ

ไม่ต้องยกนะครับ 

ประธาน     

มติที่ประชุม    ผ่านการอนุมัติ   ๑๒ เสียง 

น.ส.บุษยา  คุณากรสวัสดิ ์  ของดออกเสียงทุกโครงการเนื่องจากมาแทน

คุณสุรีรัตน์  ตรีมรรคา 
ตัวแทนศูนย์ประสานงานหลักประกันฯ    

นายธัชพล  อภิรติมัย   เนื่องจากเวลามีค่อนข้างจํากัด แต่โครงการ

ที่เสนอข้ึนมามีเยอะมาก 

รองปลัดเทศบาล  เอกสารโครงการอยู่ในมือคณะกรรมการทุก

ท่านแล้วนะครับ     ขอทางเลขาฯ คณะทํางานช่วยกระชับนิดหนึ่ง  

โครงการถัดไปเลยครับ 

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  ขอเชิญผู้เสนอโครงการตรวจประเมิน

คัดกรองและแก้ไขปัญหา   

กรรมการและเลขานุการ ด้านสายตาในผู้สูงอายุกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร 

เชียงใหม่ 

 

 

 

 

- ๑๑ - 

 

นางพึงพิศ สมณาวรรณ เสนอโครงการตรวจประเมินคัดกรองและ

แก้ไขปัญหาด้านสายตา   

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลในผู้สูงอายุกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

นครเชียงใหม่ 



งบประมาณ  ๑,๑๔๔,๐๐๐  บาท  ดิฉันจะไม่อ่านทุกตัวอักษรเพราะว่า

เอกสารอยู่ในมือทุกท่านแล้ว ก็กราบเรียนให้ทราบว่าผู้สูงอายุสุขภาพ

ร่วงโรยแน่นอนเพราะโรคถามหา และนานต่อนานมาแล้วที่เราก็

พยายามที่กระเตงกันไปและเทศบาลก็ดูแลด้วยดีมาตลอด แต่ก็ไม่

ทั่วถึงนะคะเนื่องมาจากงบประมาณ พอมาปีนี้เราก็เขียนข้ึนมาทั้ง ๆ ที่

คิดว่าบางอย่างจะล่อแหลมในการที่จะเบิกได้หรือไม่ได้ แต่เราก็

พยายามเพื่อผลประโยชน์ของผู้สูงอายุเอง ก็ทําทุกส่ิง อย่างที่กราบ

เรียนเบื้องต้นว่าประชากร ทั้งหมดในเขตเทศบาลจํานวน ๑๓๒,๕๐๔ 

คน มีผู้สูงอายุถึง ๒๓,๖๘๐ คน น่าตกใจไหมค่ะ ๑๗ % เพราะทั้ง

ประเทศไทยเพียงแค่ ๓๕% ไม่เกิน ๑๔% ของเรา ๑๗ % แต่ตอนนี้ยัง

ไม่ทราบว่า ๑๗% นอนปุวยอยู่หรือ ๑๗% ที่เดินตามถนน ดิฉันเป็นคน

ในเมืองคุณภาพคนในเมืองด้อยกว่าคนหัวเมืองมากนัก เพราะฉะนั้น

เป็นโอกาสดีต้องขอบคุณ แต่เราจะทํา ท่านค่ะนอกจากสุขภาพกาย

แล้วสุขภาพทั้งตาทั้งหู ซึ่งเป็นอวัยวะสําคัญที่ผู้สูงอายุต้องใช้ ไม่ต้อง

พูดอะไรมากนะคะ อายุ ๓๕ ปีก็น่าจะเตรียมกันแล้ว ผู้สูงอายุในเมือง

ใครอย่าคิดว่ารวยนะคะจนมีเยอะมาก เพราะมาจากครอบครัวที่แยก      

ลูกแยกไป หลานแยกไป ก็จะเหลือแต่ผู้สูงอายุ เราไม่รู้จะทําอย่างไร 

ถ้าไปซื้อของแม่สาย ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท ก็ปวดศีรษะ ดิฉันเองก็ยังซื้อ

เลยขนาดมีเงินเดือนแต่มันใช้ไม่ได้นะคะ คราวนี้ก็คิดว่าอาศัย

พระราชบัญญัติที่มีอยู่แล้วได้เงินมาเราก็จะทํา จะคัดกรองให้ดีที่สุด

เท่าที่จะทําได้ ๑.จะดูด้วยสายตา ว่าผู้สูงอายุคนนี้ปวดศีรษะบ่อยไหมมี

อาการอย่างนี้ไหม แล้วก็มีแบบสอบถาม แล้วก็จะมีการผ่าน  คัดกรอง

จากคณะกรรมการก่อน เมื่อคณะกรรมการยังไม่ได้ใช้เครื่องมือในการ

คัดกรอง เราก็จะส่งกลุ่มนี้ไปให้จักษุแพทย์ตรวจจากจํานวนทั้งหมด

ประมาณ ๘๕% ที่เหลืออาจจะบวกลบนิดหน่อยเท่าไหร่เท่านั้น ไม่ได้

ตั้งงบประมาณไว้ว่าจะต้องใช้หมดเท่านี้ ถ้ามากกว่านี้เราก็จะเอาเท่านี้ 

ถ้าน้อยกว่านี้ก็เราก็เก็บไว้แล้วก็คืนไป วัตถุประสงค์ ๓-๔ ข้อก็ตามที่

ท่านอ่านนะคะ อย่างน้อยทําบุญเถอะค่ะกับผู้สูงอายุตาจะได้สว่างนะคะ 

เปูาหมายด้านปริมาณผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ ๔ แขวง ๆ ละ ๖๐๐ 

คน รวมทั้งส้ิน ๒,๔๐๐ คน  แขวงไหนมากอาจเพิ่มแขวงไหนน้อยก็จะ

ลดแต่จะอยู่ในจํานวน ๒,๔๐๐ คน เปูาหมายด้านคุณภาพผู้สูงอายุใน

เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้านสายตาและมี

คุณภาพชีวิตที่ดี ถ้าหากตาดีอะไรก็ดีจะไปทําไหว้หรือเห็นอะไรก็สุข

สดช่ืนนะคะ วิธีดําเนินการและระยะเวลาดําเนินการมี ๖ ข้อตามที่



เขียนไว้นะคะ สถานที่คือที่ทําการแขวงทั้ง      ๔ แขวง จะตามถึง

แขวงลงที่แขวงและตรวจถึงที่แขวงเลย โดยที่ท่านไม่ต้องเดินมา

ส่วนกลาง เวลาเราน้อยมากเห็นใจเถอะค่ะ เดือนมิถุนายนก็ผ่านไป

แล้ว ตอนนี้ก็เดือนกรกฎาคมแล้วถึงเดือนกันยายน ๓ เดือน ดังนั้นเรา

ต้องทํางานกันหนักมากเห็นใจกรรมการและเห็นใจพี่เลี้ยงก็จะลงช่วย 

เมื่อมีปัญหาใดขอให้บอกดิฉันไม่ได้เป็นกรรมการไม่น้อยใจค่ะ ยินดีที่

จะช่วยเพราะตัวเองก็ทํางาน สปสช.มาปีนี้เป็นปีที่ ๕ แล้วด้วย เงินที่ได้

จากกองทุนตามค่าใช้จ่ายที่บอกไว้ทั้งหมดตั้งไว้ ๑,๑๔๐,๐๐๐  บาท  

อาจจะตกใจนิดหน่อยแต่ที่เราคาดการณ์ไว้แว่นอันละ ๕๐๐ บาท  ซึ่ง

ราคาจริง 

 

- ๑๒ - 

 

ประมาณพันกว่าบาทนะคะ ซึ่งได้ต่อรองราคาแล้วว่าเท่านี้ แล้วเราก็

ได้คัดกรองถามจักษุแพทย์ว่ามีคุณภาพจริงไหม แล้วเราจะค้นคว้า

ต่อไปอีกว่ามีบริษัทที่ดีกว่านี้แล้วราคาพอกันเราก็จะใช้เพื่อสุขภาพ

สายตาที่ดีของผู้สูงอายุ วิธีการดําเนินการติดตามและประเมินผลเราจะ

ใช้แผ่นกระดาษทดสอบก่อนแล้วก็ถามด้วยวาจาให้ตอบด้วยตัวของ

เขาเอง แล้วให้จักษุแพทย์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีทั้งหมด ๔ ข้อ

หรืออาจจะมากกว่านี้ อวัยวะสําคัญร่างกายทั้งหมดนอกจากหัวใจแล้ว

ก็คือดวงตาและสมอง ฝากบอกไว้ว่าเงินจํานวนแค่นี้เราก็จะช่วยกัน

บริหารจัดการให้ดีที่สุดโปร่งใสที่สุดและถึงมือผู้สูงอายุมากที่สุดนะคะ 

และคิดว่าปีต่อ ๆ ไปเราก็จะทําทุกปี แต่ปีแรกเราขอค้นคว้าให้มาก

ที่สุด ปีต่อไปอาจจะน้อยลงแล้วเราจะไปทําอย่างอื่น จากตรงนี้ ๒ 

โครงการที่แล้ว ต่อไปที่จะเสนอเดือนหน้าเดือนโน่นดิฉันคิดว่าจะเสนอ

เรื่องการดูแลสุขภาพ ปูองกันไม่ได้หูตาเสีย ปูองกันไม่ให้เจ็บไม่ให้

ปุวยและมีงานมหกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วม ซึ่งได้

เตรียมไว้แล้วอีก ๕ โครงการ ขอบคุณค่ะ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   ไม่ทราบมีผู้ใดจะแสดงความคิดเห็น  

ประธาน     

นายพูลทรัพย์  สิมะวงศ์ ขอเสนอแนะจากการที่ลงพื้นที่หาเสียงมา 

ยังมีบางพื้นที่บางเขต 

สสอ.เมืองเชียงใหม่   ที่ไม่ได้อยู่ในเขตชุมชน  เช่น โชน

ตึกแถว การที่มีปูายประสัมพันธ์    มีเพียงแค่ ๔ ปูาย ก็อยากให้มีรถ



กระจายเสียงในการประชาสัมพันธ์เพิ่ม เพื่อให้คนที่ไม่ได้อยู่ในชุมชน

ได้รู้ด้วย ขอบคุณครับ 

นางพึงพิศ สมณาวรรณ การประชาสัมพันธ์ในโครงการไม่เพียงพอ 

เราอาจจะต้องใช้วิทยุชุมชน   

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลใช้หนังสือพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ

เข้าใจ อย่างน้อยลูกฟังหลานฟังก็จะได้รู้ว่าญาติตัวเองที่ยากจนอยู่ใน

ภาวะเช่นนี้จะช่วยกันยินดีค่ะ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   ไม่ทราบมีผู้ใดจะแสดงความคิดแนะนํา

เห็นเพิ่มเติมอีกไหม  

ประธาน     

ที่ประชุม    ไม่มี 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม  

ประธาน     

มติที่ประชุม   ผ่านการอนุมัติ  เห็นชอบ  ๑๔  เสียง และ

งดออกเสียง ๑ เสียง 

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  ฝุายเลขาฯ    ขอเป็นผู้เสนอโครงการ

รณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออกใน   

กรรมการและเลขานุการ ชุมชนของชุมชนหนองหอย  เนื่องจากผู้

เสนอโครงการติดภารกิจไม่สามารถมาเสนอโครงการดังกล่าวได้ 

งบประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท  โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณ

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการการรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออกใน

ชุมชนของชุมชนหนองหอย ตามเอกสารจากสถานการณ์ 

 

- ๑๓ - 

 

ปัจจุบันในขณะนี้เมื่อเช้ามีข่าวออกมาเกี่ยวกับไข้เลือดออกเสียชีวิตที่

อํานาจเจริญ ในชุมชนของเราก็ไม่น้อยกว่าที่อื่น ในปีที่ผ่านมาใน

เดือนมิถุนายนมีคนปุวยด้วยโรคนี้ ๒๒ ราย ปีนี้ในเดือนมิถุนายนของ

เราประมาณ ๔๐ กว่าราย และคาดว่าจะมีแนวโน้มที่สูงข้ึนเพราะ๑.เป็น

ช่วงระยะของการเกิดโรค  ซึ่งเกิดปีเว้นปี ๒.เรื่องของสภาพดินฟูา

อากาศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของยุง ดังนั้น สภาวะของไข้เลือดออก

ที่จะมีสภาวะรุนแรงสถานการณ์รุนแรงปีนี้มีแน่นอน ทางชุมชนหนอง

หอยจึงได้จัดทําโครงการรณรงค์ปูองกันไข้เลือดออกในชุมชนข้ึน   



โดยมีการสํารวจลูกน้ํายุงลายเป็นกิจกรรมหลักทุก ๗ วัน รวม ๑๒ ครั้ง 

และคํานวณหาค่าตัวช้ีวัดในเรื่องของไข้ของยุง  ดังนั้นโครงการอยู่ใน

มือของท่านขอให้ท่านพิจารณาด้วยนะคะ ยอดเงินทั้งหมด ๒๓,๐๐๐ 

บาท  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ไม่ทราบมีผู้ใดจะแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติมอีกไหม  

ประธาน     

นายภานุพงศ์  บูรณศิลป์ การรณรงค์ลูกน้ํายุงลาย ทางอสม.แต่ละ

ชุมชนจะได้รับจัดสรร 

ผู้แทนชุมชนแขวงศรีวิชัย งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ในฐานะของ

ผู้แทนชุมชนแขวงศรีวิชัยจะเห็นทุกชุมชนจะใช้โครงการในการ

รณรงค์และใช้งบประมาณตรงนี้ ไม่ทราบว่าอสม.หนองหอยทํา

อะไรบ้างในเขตตรงนั้น ถึงได้ขอรณรงค์ในโครงการนี้ เพราะกลัวจะ

ซ้ําซ้อนกัน อีกอย่างทางสาธารณสุขฯ ได้จ่ายไปแล้วนะครับ ๑๐,๐๐๐ 

บาท ก็อยากสอบถามทางหนองหอยทําอะไรบ้างในส่วนของ

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เพราะกลัวจะซ้ําซ้อนในส่วนของงบประมาณ

ที่ได้รับไปแล้วนะครับ 

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  ค่ะ จะตรวจสอบให ้ โครงการนี้ขอผ่านไป

ก่อน แล้วขอเสนอโครงการ 

กรรมการและเลขานุการ อื่นเลื่อนข้ึนมาก่อน  

นายดนัย  สารพฤกษ ์ ขอแสดงความคิดเห็นเนื่องจากว่ามีหลาย

ท่านที่เสนอโครงการและ 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ มีความพร้อมที่จะเสนอ ที่เราได้ตั้ง

กติกาไว้ว่าอยากให้ผู้ที่จัดทําโครงการเป็นผู้เสนอโครงการด้วยตัวเอง   

ขอผู้ที่อยู่ในที่ประชุมนี้ก่อนนะครับ ที่ตรวจสอบมาก็จะมี ๘, ๙, ๑๐, 

๑๑, ๑๔ มีอยู่แล้วเชิญครับ 

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  ขอเชิญผู้เสนอโครงการปั่นจักรยาน

เพื่อสุขภาพ ฝุายเลขาฯ ขอเรียน 

กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมหากผู้ใดมีข้อเสนอแนะ 

ขอความกรุณาแนะนําตัวเพื่อบันทึกและรายงานการประชุมจะได้

ทราบ  ขอเชิญค่ะ 

ว่าที่ ร.อ.สุรเชษฐ ์ ชาติวิญญ ูเสนอโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

ประธานอสม.ชุมชนเชียงยืนหลักการและเหตุผล เนื่องจากปัจจุบันเกิด

สภาวะอากาศเป็นพิษและโลกร้อน ซึ่งทําให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ



ของประชาชนโดยทั่วไป การรณรงค์ปั่นจักรยานจะช่วยลดสภาวะ

อากาศที่เป็นพิษได้มาก และยังเสริมสร้างความเข้มแข็งของสุขภาพได้

เป็นอย่างดี การปั่นจักรยาน จึงเป็นการออกกําลังกายที่เหมาะกับ

ประชาชนทุกวัย โครงการนี้ได้สร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในชุมชนที่จะได้ช่วยกันลดมลพิษทางอากาศและมีการ

แลกเปลี่ยน เรียนรู้การขับข่ีจักรยานอย่างปลอดภัยจากภาคีเครือข่าย

กลุ่มผู้ปั่นจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย  วัตถุประสงค์ 

- ๑๔ - 

 

๑. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพด้วยการปั่นจักรยาน ๒. เพื่อรณรงค์

ช่วยกันลดการเกิดสภาวะอากาศที่เป็นพิษและสภาวะโลกร้อน ๓. เพื่อ

เสริมสร้างความสามัคคี ความกล้าคิด กล้าทํา ส่ิงที่ดี ๆ เพื่อส่วนรวมให้

เกิดข้ึนในชุมชน  

นายธัชพล  อภิรติมัย  ขออนุญาตครับ เนื่องจากเอกสารได้แจกไป

ให้ล่วงหน้าก่อนแล้ว 

รองปลัดเทศบาล และคิดว่ากรรมการทุกท่านมีอยู่ในมือแล้ว เห็น

ควรที่เสนอให้ฟังเหมือนคุณพึงพิศ สมณาวรรณ  ว่าเรามีสิทธิจะทํา

อะไรบ้าง แล้วเอาเงินไปทําอะไรบ้าง  เพราะถ้ามาอ่านแต่ละโครงการ

ให้ฟังเกรงว่าจะใช้เวลานาน  หากคณะกรรมการท่านใดมีข้อซักถาม

สงสัยก็ถามโดยตรงต่อผู้เสนอโครงการอย่างนี้ดีกว่านะครับ  เชิญครับ 

ว่าที่ ร.อ.สุรเชษฐ ์ ชาติวิญญ ูเปูาหมาย ได้มีการรวมกลุ่มประชาชนที่

สนใจในการรักษาสุขภาพประธานอสม.ชุมชนเชียงยืน โดยการ

ออกกําลังกายด้วยวิธีปั่นจักรยาน จํานวน ๖๐ คน ระยะเวลา

ดําเนินการ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๕ เดือนกรกฎาคมจะมีการ

ปั่นจักรยานทุกวันอาทิตย์ประมาณ ๒ เดือน โดยกลุ่มเปูาหมายเพื่อให้

ประชาชนมีส่วนร่วมกันมีการประสานงานกันหลายฝุาย กลุ่มเครือข่าย

ก็มีอยู่แล้วที่ท่าแพ แล้วเราก็รวมกลุ่มที่สนใจจักรยานดึงเขาเข้ามา 

อย่างน้อยก็เป็นกําลังเบื้องต้นเพื่อที่จะขยายความรู้ในเรื่องการปั่น

จักรยานให้มากข้ึน 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ไม่ทราบมีผู้ใดจะสอบถาม  

ประธาน     

น.ส.บุษยา  คุณากรสวัสดิ์ อยากจะแลกเปลี่ยน เมื่อดูกิจกรรมแล้วคือ

เป็นการรณรงค์ปั่น ตัวแทนศูนย์ประสานงานหลักประกัน ฯ  จักรยาน ดังนั้น

กิจกรรมอาจจะต้องพูดถึงว่าทําไมคนถึงไม่อยากปั่นจักรยาน เช่น 



อุปกรณ์ไม่พร้อม หรือแรงจูงใจไม่มี  และดูเรื่องของระยะเวลาก็ส้ัน  

ถ้าหากใช้งบประมาณไปในการซ่อมอุปกรณ์รถจักรยานจะ work กว่า

ไหม สมมุติว่าเราคิดกิจกรรมที่สอดรับกับทําให้คนอยากปั่นจักรยาน

จริง ๆ หรือบางคนไม่อยากปั่นจักรยานเพราะเขารู้สึกว่าถนนหนทาง   

ไม่ปลอดภัย ไม่มีการจัดจราจร โดยตัวโครงการในเมืองน่าสนใจที่จะ

ลุกข้ึนมาใช้การเดินทางรูปแบบจักรยาน แต่ว่าในแง่ของตัวกิจกรรม

ในเรื่องเส้ือยืดรณรงค์ตัวละ ๑๖๐ อาจจะใช้วิธีออกกันคนละครึ่งก็ได้ 

เช่น เราช่วยจ่ายครึ่งหนึ่ง ๘๐ ทางเขาจ่าย ๘๐ ซึ่งก็ไม่แพงมากเขาก็

น่าจะจ่ายได้ จึงขอเสนอแนะในเชิงตัวกิจกรรม แต่พอกลับมาดู

กิจกรรมแล้วอาจจะมองไม่เห็นว่าจะสนับสนุนหรือสร้างแรงจูงใจอย่าง

ไงให้กับคนปั่นจักรยาน เพราะคนที่มาเรื่องอาหารเครื่องดื่มถ้าจะดูท่า

แพคนที่ปั่นจักรยานก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่ก็เห็นบางคนเอาขนมมากิน

กันเอง 

ว่าที่ ร.อ.สุรเชษฐ ์ ชาติวิญญ ูกิจกรรมผู้ที่มีจิตอาสาร่วมกันสร้างตรงนี้ให้กับ

สังคม งบประมาณ 

ประธานอสม.ชุมชนเชียงยืนดังกล่าวมีประโยชน์มากคิดว่าคุ้มแล้ว 

ตลอดจนเอกสารและรายละเอียดอย่างอื่นอีกก็ต้องใช้งบประมาณ อีก

อย่างก็ไม่ได้รับค่าจ้างแต่อย่างใด แต่ก็พร้อมจะทํางานอีกอย่างไม่ได้

ทําแค่เดือนสองเดือน แต่ทํากันมานานแล้วและประชาชนเองผู้ที่เคย

เห็นภาพนี้  ซึ่งท่านรองฯ  ก็เคยร่วมด้วยและมีคนร่วมอยู่พอสมควร  

บางคนไม่กล้าออกมาเพราะอะไร เราก็ต้อง 

- ๑๕ - 

 

เข้าไปรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้เขากล้าออกมา  บางคนมีจักรยานอยู่ใน

บ้านก็ไม่กล้าออกมา ช่วยบอกกันต่อ ๆ ไปเพราะกิจกรรมนี้อาจจะ

พัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์อีกมากมาย   

น.ส.บุษยา  คุณากรสวัสดิ์ หากพูดถึงในเชิงหลักการเห็นด้วยอยู่แล้ว

ไม่ได้มีข้อเสนอแนะ  เพียงแต่ 

ตัวแทนศูนย์ประสานงานหลักประกัน ฯ ตัวกิจกรรมว่าจะทําอย่างไรให้ไป

ตอบสนองเอื้อต่อผู้ที่ปั่นจักรยาน  เช่น ยางแบน น๊อตหลุด แล้วไม่มีคน

ซ่อมให้ ลําบากเกินไปที่จะยกไปร้านซ่อม ก็เลยอยากให้คิดในแง่ของ

กิจกรรม 

ว่าที่ ร.อ.สุรเชษฐ ์ ชาติวิญญ ู ใครมียางก็บริจาคยางควรสนับสนุนตรงนี้ด้วย 

ใครมีที่สูบลมก็ช่วยกัน 

ประธานอสม.ชุมชนเชียงยืน  ตรงนี้เป็นความคิดที่ดีครับ 



นายธัชพล  อภิรติมัย   ขออนุญาตครับ คือในหลักการเห็นชอบใช่

ไหมครับ  แต่จะมี ๒-๓ 

รองปลัดเทศบาล  ประเด็นที่ตัวแทนเสนอข้ึนมา คือ เรื่องอะไหล่ 

เรื่องจูงใจให้มา ผมก็เห็นด้วย แต่รายละเอียดของโครงการจะต้อง

ชัดเจนอีกนิด เช่น ยาง อุปกรณ์สูบลมใช้ส่วนรวม แต่หากไม่ระบุ

รายละเอียดอาจจะแจกยางคนละ ๒ เส้น ก็จะแห่กันมาเปลี่ยนยางหมด 

จากศูนย์ซ่อมบํารุงแล้วเอาเงินตรงนี้ไปช่วย ก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ และ

อีกประเด็นหนึ่ง คือ เส้ือยืดอย่างที่ทางนี้เสนอมาที่เห็นด้วย คือกรณี ผู้

ที่เข้ามาร่วมทางกองทุนฯ ช่วยครึ่งหนึ่ง และผู้ที่เข้ามาปั่นจักรยานออก

ครึ่งหนึ่ง  แต่เนื่องจากประธานอสม.ชุมชนเชียงยืนเสนอมานี้เป็น

โครงการแรกและเป็นโครงการ    นําร่องก็ยกประโยชน์ให้จําเลยไป

ก่อน แต่คราวนี้ก็มีแนวทางว่าไม่ใช่เรื่องรณรงค์ปั่นจักรยานอย่างเดียว  

อาจจะอสม.รณรงค์ยุงลายต้องใส่เส้ือรณรงค์ออกกันคนละครึ่ง หรือมี

กิจกรรมอื่นในหลักการแบบนี้จะดีไหม 

น.ส.บุษยา  คุณากรสวัสดิ์ ถ้าให้เห็นเป็นรูปธรรม ลองเสนอหากจะลด

เส้ือยืดจาก ๑๖๐ บาทต่อตัว  

ตัวแทนศูนย์ประสานงานหลักประกัน ฯ เป็น ๑๐๐ บาทต่อตัว แล้วที่เหลือควร

จ่ายเพิ่ม แล้วเอา ๖๐ บาท x ๖๐ คน = ๓,๖๐๐ บาท เอาไปเป็น

เงินกองทุนฯ สําหรับโครงการนี้ดีไหม เพื่อจะไปเป็นช่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ 

แต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไหล่ พูดถึงการช่วยซ่อมช่วยบํารุง มีช่างมาช่วย

ดูตลอดภายใน ๒-๓ เดือนนี้ ภายใต้งบประมาณดังกล่าวจะเกลี่ยยังไง

ที่จะมีกิจกรรมเสริมได้มากข้ึน 

ว่าที่ ร.อ.สุรเชษฐ ์ ชาติวิญญ ู อันที่จริงโครงการปั่นจักรยาน มีผู้เข้าร่วม

รณรงค์โครงการนี้เยอะนะครับ  

ประธานอสม.ชุมชนเชียงยืน  มีเป็นพันกว่าคน แต่มีคนเข้าร่วมโครงการนี้

จริง ๆ มีประมาณ ๑๒๐ คน 

นายภานุพงศ์  บูรณศิลป์  ในส่วนของโครงการตามที่ท่านรองปลัด

ฯ พูดก็ถูก แต่ผมสนับสนุน  

ผู้แทนชุมชนแขวงศรีวิชัย  ตัวแทนศูนย์ประสานงานหลักประกันฯ  ที่

พูดที่พบกันครึ่งทาง      ในฐานะของผู้แทนชุมชนแขวงศรีวิชัย เช่น 

อาจจะไปเพิ่มในส่วนของปูายรณรงค์ อย่างที่น้องเขาพูดบางทีอาจจะ

เสียเล็ก ๆ น้อย ๆ เอางบประมาณตัวนี้ไป อาจจะเปลี่ยน และเพื่อไม่ให้

เสียเวลาไม่ต้องโต้กันไปมาไม่จบ เห็นใจครับ ขอเรียนท่าน

คณะกรรมการเนื่องจากเป็นโครงการแรกไม่ต้องโต้กันไปมาไม่จบ

เสียเวลา ก็คงจะผ่านให้แต่เป็นการแลกเปลี่ยน โครงการต่อไปเอาไป



ปรับปรุงระเบียบตรงนี้ให้ดีข้ึนนะครับ ถ้าโต้ไปโต้มามันไม่จบ ขอบคุณ

ครับ  

- ๑๖ - 

 

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  ขอเสนอว่าโครงการดังกล่าวผ่าน

หลักเกณฑ์ แต่ให้ไปปรับกิจกรรม   

กรรมการและเลขานุการ ดีไหมค่ะคณะกรรมการ งบประมาณเดิม 

ขอความคิดเห็นจากท่านคณะกรรมการในที่ประชุม คณะกรรมการ

เห็นด้วยไหมค่ะ 

นายดนัย  สารพฤกษ ์ ขอเพิ่มเติมสําหรับโครงการนี้งบประมาณ

เดิม ขอฝากไว้สําหรับ 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ โครงการอื่น ๆ พร้อมกับโครงการนี้

ด้วยในเรื่องของปูายไวนิล     เส้ือได้โปรดสกรีนคําว่า สนับสนุน

โครงการโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วย 

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการรวมถึงเชิญชวนให้มวลชนเข้าไป

ร่วมทํากิจกรรมด้วย 

นายพูลทรัพย์  สิมะวงศ์ โครงการนี้ผมเห็นด้วยในหลักการใน

เรื่องการปั่นจักรยาน 

สสอ.เมืองเชียงใหม่  เพื่อสุขภาพ  ในความเป็นจริงผมว่า

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท     ยังน้อยเกินไป  เพราะมองดูแล้วคงจะให้

ประโยชน์อะไรอีกเยอะ พอดีผมมีเอกสารข้อทวงติงของสตง.ของ

พิษณุโลกที่ได้ตรวจประเมินโครงการ ในลักษณะนี้ ก็อยากนําเรียนว่า 

เช่น โครงการส่งเสริมในไทยที่จะมีการจัดซื้อเส้ือ ชุดวอร์ม และ

อุปกรณ์ เขามีข้อทวงติงโดยให้เหตุผลว่ากิจกรรมลักษณะนี้จะห่างไกล

กิจกรรมชุดสิทธิประโยชน์ ซึ่งหมายความว่าไม่ได้ดูแลสุขภาพ

โดยตรงเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นผมมีข้อเสนอว่าเราจะทําเส้ือยังไงให้

สอดคล้องกับความถูกต้องสักนิดหนึ่ง เพราะการซื้อเส้ือในโครงการ

ต่าง ๆ สปสช.ก็มีข้อทวงติงหลาย ๆ โครงการเยอะมาก ขอเสนอว่าทํา

อย่างไรให้มันถูกต้องยกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนเป็นค่าอาหารหรือค่า

อย่างอื่น ก็ขอเสนอไว้ครับ 

นายธัชพล  อภิรติมัย   ก็เป็นข้อสังเกตสําหรับผู้ที่จะจัดทํา

โครงการต่อ ๆ ไป  แต่สําหรับ 

รองปลัดเทศบาล  โครงการดังกล่าวนี้ขอสรุปเลยนะครับเพื่อ

ไม่ให้ใช้เวลามากเกินไป 



คือเห็นชอบตามหลักการ  งบประมาณ  แต่ให้ไปปรับในเรื่อง

รายละเอียดของตัวกิจกรรม ขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการในที่

ประชุมว่าจะมอบอํานาจให้คณะทํางานไปประสานงานเกี่ยวกับเรื่อง

รายละเอียดดังกล่าวหรือไม่ครับถ้าหากเห็นชอบคณะทํางานจะได้ไป

ช่วยแนะนําตามที่คณะกรรมการแนะนําให้ปรับเปลี่ยนโครงการข้ึนมา 

ตามงบประมาณนี้  แต่ในหลักการอนุมัติไปแล้ว 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอเชิญที่ประชุมลงมติ  

ประธาน     

มติที่ประชุม   ผ่านการอนุมัติ   เห็นชอบ  ๑๒  เสียง และ

งดออกเสียง ๒ เสียง 

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  ขอเชิญผู้เสนอโครงการออกกําลังกาย

ถวายราชินี ๘๐ ปีมหามงคล   

กรรมการและเลขานุการ   

นางพนมกร  การันสีมา เสนอโครงการออกกําลังกายถวายราชินี 

๘๐ ปีมหามงคล   

ชมรมผู้สูงอายุแขวงนครพิงค์ งบประมาณ ๖๖,๐๐๐ บาท   สืบ

เนื่องมาจาก ๔ ปี ที่แล้ว ชมรมผู้สูงอายุแขวงนครพิงค์เคยจัดงานเฉลิม

ฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา พอ

จัดมาจากนั้นมาก็มีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการถามตลอดว่าทําไมไม่

จัดอีก ซึ่งเป็น 

 

-  ๑๗ - 

 

ที่ผู้สูงอายุมีโอกาสได้แสดงออก ซึ่งตัวของดิฉันเองก็ไม่อยากพูดอะไร

มากท่านมีเอกสารอยู่ในมือของท่านแล้วว่าการทํางานโครงการนี้ทํา

อย่างไร จริง ๆ แล้วตั้งใจจะร่วมพลคนรักสุขภาพแล้วก็รวมพล

ประมาณ ๓๐๐ คน พอดีว่าแขวงเม็งราย แขวงศรีวิชัย แขวงกาวิละ 

ขอเข้ามาร่วมโครงการนี้ด้วย ดังนั้นตัวเลขก็จะเพิ่มข้ึน ดิฉันก็หวังว่า

การทํางานครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุมาออกกําลังกายได้มา

แสดงออกถึงความจงรักภักดี และกิจกรรมที่จะทําที่ได้เขียนไว้ใน

โครงการแล้วไม่ได้เขียนไว้ในรายละเอียดปลีกย่อย ในตอนเช้า 

๐๖.๐๐ น. มาพบกัน และผู้ที่ออกกําลังกายรําไทจ้ีช่ีกงก็จะรําประมาณ 

๑๕๐ คน เหลือ ๒๕๐ คน เป็นผู้สูงอายุที่เราเชิญมาเพื่อจะได้ให้ดูว่า

การออกกําลังกายแบบไทจ้ีช่ีกงเป็นอย่างไร ปลอดภัย และได้

    

โครงการ 



ประโยชน์อะไรบ้าง แต่จะให้ผู้ร่วมกิจกรรมที่รําไทจ้ีช่ีกงไม่เป็นได้มี

ส่วนร่วมโดยการให้ยืนอยู่ตรงกลางหรืออยู่ข้าง แล้วก็รําไทจ้ีช่ีกงไป

พร้อม ๆ กัน เมื่อรําเสร็จแล้วก็จะมีเพลงพ่อของแผ่นดินซึ่งคณาจารย์

รําไทจ้ีช่ีกงได้คิดประดิษฐ์ท่ารําเพลงนี้ แล้วก็จะมารํากัน จากนั้นก็คง

จะทําพิธีสดุดีพระแม่เจ้า เมื่อทําพิธีถวายพระพรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็

จะรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ก็จะเดินขบวนเข้าไปในสนามกีฬา

เทศบาล ซึ่งในสนามกีฬาเทศบาลจะมีเต็นท์อยู่   ๒ เต็นท์ หรือ ๔ 

เต็นท์ ซึ่งกําลังคิดอยู่ว่าอย่างน้อย ๒ เต็นท์ เต็นท์ที่ ๑ คือ ตรวจ

สุขภาพเบื้องต้น เต็นท์ที่ ๒ คือ ตรวจสมรรถภาพ เต็นท์สุขภาพคงต้อง

ขอบรรดาคุณหมอทั้งหลายช่วยไปดูแลตรงนั้นสักนิด สําหรับเต็นท์

สมรรถภาพดิฉันจะขอไปทางสถาบันพละโดยส่งนักศึกษามาช่วยเรา

ตรงนั้น    เช็คช่ือ เขียนช่ือ ความยืนหยุ่นของร่างกาย แล้วก็ 

นายภานุพงศ์  บูรณศิลป์ ขออนุญาตนะครับ เอกสารทาง

คณะกรรมการได้อ่านเขาเข้าใจ ผู้แทนชุมชนแขวงศรีวิชัย ใน

ส่วนตรงนี้ เวลาเพราะเรายังมีอีกหลายเรื่อง  

นางพนมกร  การันสีมา ขอโทษค่ะ   งั้นเราสรุปเลยนะคะ 

ชมรมผู้สูงอายุแขวงนครพิงค์   

นายภานุพงศ์  บูรณศิลป์ ครับสรุปเลย 

ผู้แทนชุมชนแขวงศรีวิชัย    

นางพนมกร  การันสีมา ดิฉันสรุปเลยนะคะ  พอไปถึงข้ันตอนตรง

นั้นแล้วเราก็จะมีการเดิน 

ชมรมผู้สูงอายุแขวงนครพิงค์ เพื่อออกกําลังกายถวายพระราชินี  

เดินสนามสัก  ๔  รอบ  ก็คงจะ 

เสร็จส้ินโครงการ ทุกปีจํานวนคนที่ร่วมประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ คน ในปี

นี้แขวงกาวิละ แขวงศรีวิชัย แขวงเม็งรายขอเข้าร่วมด้วย  ดิฉันก็เลย

เพิ่มจํานวนคนข้ึน ขอบคุณค่ะ 

นายดนัย  สารพฤกษ ์  วันที่เท่าไหร่ครับ 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ        

นางพนมกร  การันสีมา ประมาณวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๒  เพราะ

บางครั้งถ้าเรากําหนดวันที่ 

ชมรมผู้สูงอายุแขวงนครพิงค์ ตายตัวทางสนามกีฬาจะไม่ว่าง คง

จะประมาณก่อนถึงวันเฉลิม เพราะถ้าวันเฉลิมจริง ๆ ดิฉันเคยจัดแล้ว

ทําไม่ได้ค่ะ โครงการที่เขาใหญ่กว่าจะไม่ให้เราทําเขาจะจองไว้ก่อน

ล่วงหน้านานเลยนะคะ 

- ๑๘ - 



 

นายภานุพงศ์  บูรณศิลป์  ขออนุญาตครับ วัตถุประสงค์ข้อ ๒.๓ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาส    

ผู้แทนชุมชนแขวงศรีวิชัย ตรวจเช็คสุขภาพ ไม่ทราบว่าจะซ้ําซ้อน

กับโครงการแรกหรือไม่ ขอให้ปรับเปลี่ยนเพราะว่าอ่านดูแล้วมีการ

เช็คสุขภาพมีอยู่แล้วในส่วนของโครงการแรก ในส่วนของระยะเวลา

ในการดําเนินการ ๑ วันเขียนในนี้ ซึ่งมานั่งคิดดูแล้วว่าใน ๑ วันเราจะ

งบประมาณไปทั้งหมดเท่าไหร่ จะคุ้มค่าในส่วนตรงนี้ไหม ขอติในส่วน

ตรงนี้ หรือจะไปปรับเปลี่ยนให้ดูดีหน่อย 

นางพนมกร  การันสีมา ขอบคุณค่ะ ตามที่เสนอโครงการออกกําลัง

กายถวายราชินี ๘๐ ป ี  

ชมรมผู้สูงอายุแขวงนครพิงค์ มหามงคลเข้ามานี้  และการรวมพล

คนรักสุขภาพถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จ

พระบรมราชินีฯ ในความคิดของตัวดิฉันและคณะกรรมการของชมรม

ผู้สูงอายุแขวงนครพิงค์น่าจะร่วมมือร่วมใจและสามัคคีกันให้มากัน

เยอะ ๆ นี่คือเจตนาเบื้องต้น อีกอย่างถ้าเกิดมีการจุดประกายการ

ร่วมกันออกกําลังกายตรงนี้ โครงการต่อไปที่จะทํา คือ จะเข้าไปทําใน

ชุมชนทุกชุมชน  ณ วันนี้ก็มีโครงการของผู้สูงอายุบ้านท่อโครงการ

เพื่อนช่วยเพื่อน    ซึ่งตั้งใจว่าจะเอาโครงการนี้เป็นโครงการต้นแบบ

เพื่อจะขยายไปทุกชุมชนในแขวงนครพิงค์ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอเชิญที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม   หาก

ไม่มีขอมติที่ประชุม 

ประธาน  

น.ส.บุษยา  คุณากรสวัสดิ์ ขอนิดเดียวค่ะ อันนี้ประมาณตั้งแต่กี่โมงถึงกี่

โมงค่ะ คือทั้งวันเลย 

ตัวแทนศูนย์ประสานงานหลักประกันฯ เหรอค่ะ 

นางพนมกร  การันสีมา โครงการนี้เริ่มตั้งแต่ ๐๖.๐๐ น. มารวมพล

รําไทจ้ีช่ีกงก่อน 

ชมรมผู้สูงอายุแขวงนครพิงค์ มีการรําถวายพระพรเสร็จแล้วก็จะมี

การรับประทานอาหารเช้า แล้วส่วนหนึ่งก็จะไปเช็คสุขภาพ เช็ค

สมรรถภาพ และส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ที่ยังไม่เช็คสมรรถภาพก็จะเดิน

เทิดพระเกียรติระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร ถ้ารอบสนามนอก

ประมาณ ๕ รอบ ถ้าข้างในก็ประมาณ ๘ รอบ จะใช้วิธีการเดินเพราะ

ผู้สูงอายุไม่สมควรวิ่งน่าจะเดิน 



นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอเชิญที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม   หาก

ไม่มีขอมติที่ประชุม 

ประธาน  

มติที่ประชุม   ผ่านการอนุมัติ  เห็นชอบ  ๑๒  เสียง และ

งดออกเสียง ๒ เสียง 

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  ขอเชิญผู้เสนอโครงการสบาย สบาย 

เมื่อเข้าวัยปัจฉิม    

กรรมการและเลขานุการ  คุณพนมกร  การันสีมา  ชมรมผู้สูงอายุ

แขวงนครพิงค์ 

นางพนมกร  การันสีมา เสนอโครงการสบาย สบาย เมื่อเข้าวัยปัจฉิม  

งบประมาณ ๔๐,๐๐๐  

ชมรมผู้สูงอายุแขวงนครพิงค์ บาทดิฉันทํางานกับผู้สูงอายุมา

หลายปีมาก ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะไม่ค่อยออกนอกบ้านจะอยู่ในบ้าน 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุออกมาพบปะพูดคุยกันและมี

การฟังธรรมตอนบ่าย ตอนเช้าจะขอหมอไปสอนเรื่องสุขอนามัย 

ก่อนที่จะเข้าโครงการที่จะทํานี้ก็จะมีการเช็คการถามว่าผู้สูงอายุ

อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคอะไร   เป็นต้นว่า  ภัยเงียบจากโรคสมอง 

 

- ๑๙ - 

 

จะให้คุณหมอไปร่วมประชุมคณะกรรมการ แล้วก็ไปบอกพูดคุยให้

คณะกรรมการเข้าใจว่าโรคอะไรที่ผู้สูงอายุน่าจะสนใจ แล้วก็เป็น

ประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ในแขวงนครพิงค์ปกติไม่เคยมีการประชุมใหญ่ 

แล้วก็อยากจะตอนนี้ถือว่าโครงการนี้จะได้มาพบกันกับผู้สูงอายุทั้ง

แขวง ตอนเช้ามีการให้คุณหมอมาแนะนําเรื่องโรคต่าง ๆ ตอนสายก็จะ

มีการสาธิตการออกกําลังกายก็จะเชิญอาจารย์ศรีนวลเข้ามาช่วยตรง

นี้ ออกกําลังกายเสร็จใกล้ ๆ เที่ยงก็จะเชิญคุณหมออีกโรคหนึ่งมา

พูดคุย ช้ีแจง แนะนํา ตอนบ่ายจะมีการฟังธรรมจากพระที่ท่านบรรยาย

ธรรมเมื่อฟังแล้วไม่ง่วงนอนนะคะ เป็นพระประเภทที่ท่านเดินพูด 

ประเภทปาฐกถาธรรมสมัยใหม่แบบทอล์คโชว์ เพราะผู้สูงอายุขอให้

ดิฉันจัดรายการนี้ ดิฉันก็เลยทําโครงการนี้เข้าไป เพื่อที่ผู้สูงอายุจะได้

ทั้งด้านสุขภาพอนามัยและด้านสุขภาพจิต ดิฉันก็อยากให้พระท่าน

ช้ีแนะผู้สูงอายุว่าจะอยู่อย่างไรให้สบาย สบายในวัยปัจฉิม ขออนุญาต

ช้ีแจงเพียงเท่านี้ หากผู้ใดมีปัญหาอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญนะคะ 

   

เส่ือม 



นายยงยุทธ  จันทกูล  โครงการนี้ผมก็เห็นว่ามีประโยชน์ดี แต่

วงเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ ผู้แทนชุมชนแขวงนครพิงค์ บาท กับ

ระยะเวลาปฏิบัติ ๑ วัน ผมเหลียวไปดูโครงการเมื่อกี้      ๔ แขวงซึ่งมี

การเกี่ยวเนื่องกันเพราะอันนี้เป็นของแขวงนครพิงค์ ไปดูว่าอันใดไป

ใช้กับโครงการแรก  ได้น่าจะเป็นประโยชน์เพราะอันนั้นก็ ๖๐,๐๐๐ 

ใช้เวลาไม่ถึงเต็มวัน ผมดูแล้วผู้สูงอายุจะอยู่ได้สูงสุด    ไม่เกินบ่ายโมง

จะร้อนจะล้า เงิน ๔๐,๐๐๐  บาทแทนที่จะใช้วันเดียวสําเร็จ เราขยาย

เวลาออกไปเป็นโครงการสําหรับผู้สูงอายุต่อเนื่องให้คุ้มกับเงิน 

๔๐,๐๐๐ จะดีกว่าไหม ขอเรียนปรึกษาท่านคณะกรรมการด้วย 

ขอบคุณครับ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอเชิญที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม   หาก

ไม่มีขอมติที่ประชุม 

ประธาน  

นางพนมกร  การันสีมา ขออนุญาตช้ีแจง ดิฉันเป็นประธานชมรม

ผู้สูงอายุแขวงนครพิงค์ 

ชมรมผู้สูงอายุแขวงนครพิงค์ โครงการนี้เป็นโครงการที่ดิฉัน

ตั้งใจที่จะจุดประกายให้ผู้สูงอายุได้ตื่นตัวเรื่องการออกกําลังกาย ซึ่ง

จะสืบเนื่องต่อไป ดิฉันมีโครงการที่จะทําการออกกําลังกายผู้สูงอายุทั้ง

แขวง ๒๐ ชุมชน โดยชมรมผู้สูงอายุบ้านท่อเป็นชมรมต้นแบบ ดิฉันจึง

พยายามเน้นเอาของแขวงนครพิงค์ ท่านใดมีปัญหาถามได้นะคะ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ผู้สูงอายุพูดไปก็ใกล้ตัวนะครับ หลาย

ครั้งที่เจอคุณแม่ท่านก็พยายาม 

ประธาน   อยากให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง ตอนนั้นไม่

มีเงินแต่ตอนนี้มีเงินแล้ว พูดง่าย ๆ คืออยากให้ผู้สูงอายุอยู่กับเราไป

นาน ๆ  

น.ส.บุษยา  คุณากรสวัสดิ์ มีข้อเสนอค่ะ ถ้าดู ๒ โครงการนี้มีลักษณะ

ซ้ํากัน คือ ซ้ํากันในลักษณะ 

ตัวแทนศูนย์ประสานงานหลักประกันฯ เชิงกิจกรรมด้วย คือวงใหญ่วงเล็กเฉย 

ๆ มีบางท่านพูดถึงผู้สูงอายุมีบางท่านลุกข้ึนได้ สมาคมได้ กับผู้สูงอายุ

ที่ติดเตียง ซึ่งในที่นี้ไม่ได้พูดถึงผู้สูงอายุติดเตียง แล้วก็จริง ๆ การฟัง

ธรรมเป็นการฟังที่สามารถที่เอาไปอยู่อีกวันที่เฉลิมพระเกียรติได้ คือ

รับประทานอาหารก็นั่ง 

  

- ๒๐ - 



 

คุยกันไป แล้วค่าใช้จ่ายในการใช้จะพบว่าค่าใช้จ่ายคล้าย ๆ กัน จะ

ใช้ในเรื่องค่าเดินทาง เครื่องเสียง คือลักษณะกิจกรรมเหมือนกัน  วัน

เดียวเหมือนกัน  ก็เลยคิดว่างบกองทุนสุขภาพของเรามีอยู่ไม่มาก เรา

จะพบว่าในนี้มีอีกหลายกลุ่มที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในนี้ เช่น กลุ่มเยาวชน 

กลุ่มผู้พิการ ถ้ามันมีความซ้ําซ้อนแบบนี้  คิดว่าอาจต้องตัดสินใจที่จะ

เลือกหรือไม่ก็อาจจะต้อง อันนี้ถือว่าเป็นโครงการนําร่องแล้วมี

กิจกรรมตามมาใช่ไหมค่ะ อันนี้อาจเป็นกิจกรรมที่ตามมาเลยก็ได้ไม่

ต้องมีนําร่องแล้วเพราะว่า ๔ แขวง ๔๐๐ คนนะถือว่านําร่องไปได้เลย 

ไม่งั้นจะพบว่าความซ้ําซ้อนแล้วเราเงินไม่มาก แล้วมีอีกหลายกลุ่ม

ดังนั้นก็อาจจะต้องตัดสินใจที่จะเลือก ขอบคุณค่ะ 

นางพนมกร  การันสีมา ขออนุญาตช้ีแจง สําหรับโครงการของ

กิจกรรมถวายพระพร 

ชมรมผู้สูงอายุแขวงนครพิงค์ เป็นโครงการออกกําลังกาย การ

เดิน การวิ่ง การรําไทจ้ีช่ีกง จะใช้พลังค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นหาก

เรารําไทจ้ีช่ีกงลองไปรําดูนะคะ ถ้ารําประมาณ ๓ ชุดถ้าเหงื่อไม่ออกนี่ 

รําเสร็จแล้วเราไปเดิน ไปเช็คสุขภาพ ถ้าไปนั่งฟังธรรมก็อาจจะหลับ

หมด ดิฉันก็เลยคิดว่าโครงการนี้อาจจะต่อเนื่องกันไม่ได้ สําหรับ

โครงการที่ดิฉันทําเฉพาะแขวงนครพิงค์ก็มีความคิดว่า  จะเอาผู้นําเอา

ทุกคนที่พอจะสามารถช่วยเราได้ เพราะชมรมผู้สูงอายุแขวงนครพิงค์

จะมีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน และคณะกรรมการเป็นตัวแทน

ของชุมชนของชมรม คือ ประธานและเลขาฯ เป็นคณะกรรมการโดย

ตําแหน่ง พยายามที่จะให้กระจายการออกกําลังกายออกไปถึงพื้นที่

ทุก ๆกลุ่มเปูาหมายที่เราได้ตั้งใจไว้ จึงได้แยกกิจกรรมมีใครสงสัย

ซักถามได้นะคะ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   ขอเชิญที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม   

หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

ประธาน  

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล   ผ่านการอนุมัติ  เห็นชอบ  ๘  เสียง 

ครึ่งต่อครึ่งนะคะ 

กรรมการและเลขานุการ   

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   ขอเชิญที่ประชุมเห็นชอบยกมืออีกครั้ง

ครับ 

ประธาน     



มติที่ประชุม   ผ่านการอนุมัติ  เห็นชอบ  ๙  เสียง  ไม่

เห็นชอบ ๓ งดออกเสียง ๔ 

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  ขอเชิญผู้เสนอโครงการเพื่อนช่วย

เพื่อน    

กรรมการและเลขานุการ คุณนิรันทร์ฤทธ์ิ การันสีมา  ชมรม

ผู้สูงอายุบ้านท่อ 

นางพนมกร  การันสีมา   ขออนุญาตช้ีแจงแทนเนื่องจากคุณนิรันทร์

ฤทธ์ิ การันสีมา  

ชมรมผู้สูงอายุแขวงนครพิงค์  ชมรมผู้สูงอายุบ้านท่อติดภารกิจไม่

สามารถเสนอโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนได้  จึงขอเป็นตัวแทนเสนอ

โครงการดังกล่าว   งบประมาณ  ๒๑,๐๐๐   บาท ดิฉันได้เตรียมการ

เพื่อที่จะให้มีโครงการต่อเนื่อง คือโครงการแต่ละชุมชนจะต้องมีสนาม

ออกกําลังกาย ณ วันนี้สนามชมรมผู้สูงอายุบ้านท่อมีคนมาออกกําลัง

กายทั้งหมด ๓๐ ท่าน ก็เป็นธรรมเนียมของผู้สูงอายุที่ว่าเวลาที่มาวันนี้

มาพรุ่งนี้อาจจะขาดไม่สบายตื่นสายบ้าง สรุปแล้วจะรํากันประมาณ ๒๐ 

คน และคนที่มารํากับเราที่ขาด ๆ หาย ๆ สรุปแล้วมีทั้งหมด ๓๐ คน ก็

เลยคิดโครงการข้ึนว่าเราชวนผู้สูงอายุออกมาออก 

- ๒๑ - 

 

กําลังกายผู้สูงอายุจะไม่ค่อยมา ที่ผ่านมาผู้สูงอายุที่เข้ามารําไทจ้ีช่ีกงจะ

เข้ามารําแปฺบเดียวก็จะท้อแล้วบอกว่ารําไม่ได้รํายาก ก็จะเป็นขาด ๆ 

หาย ๆ ไป ดิฉันก็เลยมีความคิดและได้มีการพูดคุยกับคณะกรรมการ

ของชมรมบ้านท่อว่าถ้าหากจะอบรมให้ผู้ที่ออกกําลังกายปัจจุบันนี้ไป

ชวนเพื่อนที่เขาไม่ออกกําลังกายมารับการอบรมและสอนการรําไทจ้ีช่ี

กงว่าเป็นอย่างไร ถ้าหากคนไม่เป็นเลยมี ๔๐ คน คนรําเป็นมีอยู่ ๒๐ คน 

ก็จะช่วยกันคนที่รําไม่เป็นจะไม่รู้เขินอายที่รําไม่เป็นก็จะรําไปด้วยกัน

ได้ โครงการนี้ดิฉันจึงกําหนดที่จะรํา ๒ วัน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ฝึกฝนว่า

การรําไทจ้ีช่ีกงเป็นอย่างไร ณ วันนี้สนามผู้สูงอายุบ้านท่อมีการออก

กําลังกายทั้งหมด ๕ อย่างสลับสับเปลี่ยนกันไป แต่ตอนนี้ที่จะสอน

เฉพาะรําไทจ้ีช่ีกงจะสอน ๒ วัน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานว่าการรําไทจ้ีช่ีกง

เป็นอย่างไร หากเสร็จส้ินการอบรมไปแล้วเขาก็จะกล้ามารํากับเรานะคะ 

โครงการนี้ขอช้ีแจงเพียงเท่านี้ค่ะ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   ขอเชิญที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม     

ประธาน  



นายดนัย  สารพฤกษ์   โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน งบประมาณ 

๒๑,๐๐๐ บาทใช่ไหมครับ    

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ  เดี๋ยวกําลังหาดูรายละเอียด 

นางพนมกร  การันสีมา    ค่ะ 

ชมรมผู้สูงอายุแขวงนครพิงค์    

นายดนัย  สารพฤกษ์    ดูข้างในเป็นเรื่องวิทยากรกลุ่ม เรื่อง

โรคภัยไข้เจ็บ และดูแลสุขภาพ    

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ   แต่ผู้เสนอเป็นรําไทจ้ีช่ีกงไม่ทราบ

ว่าจริง ๆ แล้วตรงกันหรือไม่ครับ หน้าที่ ๒ ข้อที่ ๒ เรื่องของงบประมาณ 

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บและการดูแลสุขภาพใน

ผู้สูงอายุ ค่าสัมมนาคุณวิทยากรกลุ่ม ๖,๐๐๐ บาท อันนี้คือเรื่องไทจ้ีช่ีกง

หรือว่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บครับ 

นางพนมกร  การันสีมา    ตอนที่มีการอบรมก็จะมีการสอดแทรก

เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ 

ชมรมผู้สูงอายุแขวงนครพิงค์   เพราะจะมีอาจารย์ดร.จากม.พายัพจะ

คอยให้ความรู้ว่าการออกกําลังกายจะให้ผลดีกับร่างกายอย่างไร และ

วิธีการอบรมของดิฉันจะใช้วิธีถ้ารํามาทั้งวัน ก็คงจะน่าเบื่อก็จะ

สอดแทรกความรู้เรื่องสุขภาพการออกกําลังกายในการรักษาโรค

สอดแทรกด้วย เท่าที่ดิฉันได้รู้มาว่าการออกกําลังกายไขมันเลวถ้าออก

กําลังกายดีให้สมกับพูดยังไงดีคือให้มันถึงที่แล้วไขมันเลวก็จะกลับมา

เป็นไขมันดีได้ ดิฉันก็เลยขออาสาไว้ว่าถ้าหากมีการอบรมขอให้เขามา

พูดคุยจากประสบการณ์ตรงของคณาจารย์ม.พายัพที่เป็นโรคเกี่ยวกับ

ไขมัน ดิฉันก็เลยจะเอามาสอดแทรกไม่งั้นสอนรําไทจ้ีช่ีกงทุกวัน ทั้งวัน 

๒ วันคงจะไม่ไหว  

 

 

 

 

- ๒๒ - 

 

นางฟองแก้ว  ตื้อยศ   จากการที่นั่งฟังมาก็พอสมควรนะคะ จะเห็นได้

ว่าชมรมของคุณปูาเสนอ 



ประธานชุมชน   มาจะไปซ้ําซ้อนกันตลอดเพราะจะเป็น

ผู้สูงอายุทั้งหมดเลย         การทํางานก็จะมีผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นของ

บ้านท่อก็ดี หรือผู้สูงอายุของนครพิงค์ก็ดี เราไม่ทราบว่าเป็นกลุ่ม

เดียวกันหรือไม่ ส่วนเรื่องงบประมาณเท่าที่ดูก็ประมาณแสนกว่าที่อบรม

ตรงนั้นหมดเลย ก็เลยขอเสนอความคิดเห็นว่าถ้าหากไปลงตรงนั้น

หมดแล้ว   กลุ่มอื่นจะไม่ได้รับผลประโยชน์เลย   และดูแล้วจะเป็นของ

นครพิงค์เสียส่วนใหญ่ อยากจะให้กลุ่มอื่นได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้

บ้างจะได้หรือไม่ เพราะโครงการนี้ดูแล้วผู้สูงอายุอาจจะนํามารวมกัน

เป็นโครงการสบาย สบายเพราะดูแล้วจะเป็นเรื่องดูแลสุขภาพทั้งส้ิน 

นางพนมกร  การันสีมา    ขออนุญาตนะคะ ดิฉันได้เรียนมาตั้งแต่ต้น

ว่าโครงการที่ดิฉันทํามา 

ชมรมผู้สูงอายุแขวงนครพิงค์   พยายามที่จะลงที่บ้านท่อ เพราะดิฉัน

บ้านอยู่บ้านท่อนะคะ จะเน้นบ้านท่อเป็นต้นแบบเพื่อจะขยายการออก

กําลังกายไปตามชุมชนต่าง ๆ ในแขวงนครพิงค์ อีกอย่างหนึ่งดิฉันเป็น

ประธานชมรมผู้สูงอายุแขวงนครพิงค์ เพราะฉะนั้นโครงการต่าง ๆ ดิฉัน

ก็อยากให้เป็นต้นแบบและพยายามที่จะทําให้ได้ และวันนี้แขวงนคร

พิงค์ส่วนหนึ่งก็มีการออกกําลังกายที่อาจารย์ศรีนวลได้สอนไว้ ขอบคุณ

ค่ะ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   ขอเชิญที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม   

หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

ประธาน    ขอให้ยกมือข้ึนครับ 

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  งดออกเสียง  ๖ เสียง  พอจะเป็นไปได้

ไหมค่ะ กรณีนี้จะอนุมัติในกรรมการและเลขานุการ หลักการแต่

ปรับเปลี่ยนเหมือนตามที่ทางนี้เสนอแนะ 

นางพนมกร  การันสีมา    ขอบคุณค่ะที่ท่านได้พิจารณา ดิฉันก็คิด

อยู่ว่าโครงการที่ทํามา 

ชมรมผู้สูงอายุแขวงนครพิงค์   อาจจะต้องถูกลิดรอนลงเพราะเงินมี

ค่อนข้างจํากัด แล้วก็คงต้องเฉลี่ยกันไปที่อื่น แต่โครงการนี้ถึงได้รับ

การอนุมัติหรือไม่ได้รับการอนุมัติ ดิฉันก็จะไปทําอยู่ไม่เป็นไร ดิฉันก็

จะทําอยู่และจะพยายามที่จะลงให้เต็มพื้นที่ แต่ตอนนี้อาจมีปัญหานิด

หน่อยเพราะว่าอาจจะซ้ําซ้อน ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียส และดิฉันก็จะทํา

และจะทําให้เห็นด้วย ถ้าสมมุติไปครึ่งทางไปไม่ไหว  จริง ๆ ก็คงต้อง

เอาโครงการกลับเข้ามาอีกครั้ง ขอบคุณค่ะ 

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  สรุปแล้วโครงการนี้ไม่อนุมัตินะคะ ขอ

แจ้งในที่ประชุมทราบ 



กรรมการและเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมนะคะ พอดีโครงการ

ที่ ๙ โครงการลานส่งเสริมเพื่อสุขภาพชุมชนคู่ปูุลูน  ขอนําเข้าก่อนได้

ไหมค่ะ เนื่องจากเวลา ๑๖.๓๐ น. มีความจําเป็นจะต้องไปรับหลาน ที่

ประชุมเห็นชอบไหมค่ะ  ขอเชิญเลยค่ะ  

นายฉัตรธํารง มุสิกโปดก ขอบคุณครับ อันที่จริงไม่ได้ไปรับหลาน

นะครับ คือผมมีอาชีพขับรถชุมชนคูปูุลูน   รับ-ส่งเด็ก

นักเรียน ทั้งหมดจํานวน ๒๔ คน ตอนนี้ใกล้ ๑๗.๐๐ น. แล้ว ต้องขอ

อนุญาตขออภัยหลาย ๆ ท่านที่ลัดคิว ผมจะพยายามพูดให้ส้ันที่สุดและ

กระชับที่สุดครับ ในขณะเดียวกันผมมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น รูปถ่าย 

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เรามีอยู่แล้วและได้บริการไปแล้ว 

- ๒๓ - 

 

นะครับ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการทําสนาม ผมทําเตรียมมาเพื่อที่จะ

มอบให้คณะกรรมการเป็นเอกสารเพิ่มเติมนะครับ กราบเรียนท่าน

ประธาน ท่านคณะกรรมการสปสช. ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่าน

ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ  ผมนายฉัตรธํารง มุสิกโปดก 

ในฐานะตัวแทนชุมชนคูปูุลูน จะเป็นผู้นําเสนอโครงการโดย โดยมี ๕ 

ประธานเป็นผู้สนับสนุนโครงการนี้ ได้แก่ ท่านประธานคณะกรรมการ

ชุมชน ท่านประธานอสม. ท่านประธานกลุ่มพัฒนาสตรี ท่านประธาน

กลุ่มผู้สูงอายุ ท่านประธานกลุ่มบ้านมั่นคง   และกองทุนหมู่บ้านทุก

ท่านเหล่านี้  ได้ให้การสนับสนุนและเห็นชอบในการเสนอโครงการ

เพื่อขอรับเงินจากสปสช.ของเทศบาลนครเชียงใหม่ในวันนี้ ช่ือ

โครงการลานส่งเสริมเพื่อสุขภาพชุมชนคูปูุลูน  ซึ่งลานนี้อยู่

บริเวณชุมชนคูปูุลูน ซึ่งแต่เดิมมีสวนเกษตรของโรงเรียนโสตศึกษา

สุนทรหรือที่เรียกกันว่าสวนของพระเทพ ซึ่งตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้ว ผมจึง

ไปขออนุญาตที่จะทําเป็นสนามเด็กเล่นและออกกําลังกายของชุมชน

ของเรา สําหรับสนามที่ได้ดําเนินการไปแล้วก็มีสนามตะกร้อลอดบ่วง

ทําเสร็จไปแล้ว สนามเปตอง จํานวน ๒ สนามเสร็จไปแล้วนะครับ แล้ว

ก็ลานสําหรับฟิตเนส ซึ่งเราก็มีอุปกรณ์ทั้งหมด ๖ ช้ินก็อยู่ในมือของ

ท่านคณะกรรมการและมีรูปถ่ายมาให้ดูด้วยนะครับ อุปกรณ์สนามเด็ก

เล่นก็มีอุปกรณ์ทั้งหมด ๗ ช้ิน สําหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ผมมีความ  

จําเป็นจะต้องติดตั้งให้แข็งแรงมั่นคงเพราะว่าหากไม่แข็งแรงเด็กปีน

ปุายล้มลงมาจะเป็นอันตรายต่อเด็ก ดังนั้นก็มีโครงการที่จะจัดสร้าง

สนามฟุตซอลก็เป็นสนามขนาดย่อลงมา ความยาวของสนามคือ   ๒๕ 



x ๔๒ เมตร แต่ถ้าทําขนาดจะเสียงบประมาณมาก เราก็ใช้สนามเล็กก็

ลดลงมาคือ ๑๕ x ๒๕ เมตร โดยการปูซิเมนต์โดยใช้ไม้ไผ่ราคาจะถูก

ว่าใช้เหล็ก ๑ สนาม , สนามที่ ๒ คือ สนามเซปัคตะกร้อ ขนาด ๗  x 

๑๕  เมตร แล้วก็ทําตอหม้อสําหรับยึดอุปกรณ์ตามที่พูด สําหรับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย สนามฟุตซอลใช้ ๒๐ คิว ๆ ละ ๑,๖๐๐ บาท 

นอกนั้นก็เป็นค่าไม้แบบ ค่าแรง ค่าสี        รวมค่าใช้จ่ายสนามฟุตซอล 

จํานวน ๔๙,๐๐๐ บาท, สนามเซปัคตะกร้อ จํานวน ๑๗,๕๐๐ บาท และ

สนามเด็กเล่นพร้อมค่าแรงอุปกรณ์ จํานวน ๖,๐๐๐ บาท รวมทั้งส้ินขอ

งบประมาณครั้งนี้ ๗๒,๕๐๐ บาท คิดว่าลานส่งเสริมสุขภาพนี้ จะเป็น

แหล่งที่ทําให้ผู้สูงอายุและทุกวัย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ใช้เป็นสถานที่

ออกกําลังกายกัน นอกจากนั้นก็จะได้สนามแห่งนี้ทําประโยชน์ทํา

กิจกรรม   อื่น ๆ ในอนาคตต่อไป เพราะที่ทําการชุมชนคูปูุลูนเป็น

สถานที่คับแคบไม่เหมาะต่อการประชุมหรือการทํากิจกรรมใด ๆ จึงขอ

กราบเรียนให้ท่านคณะกรรมการได้โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ

สปสช.นี้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง ขอบคุณครับ 

นายดนัย  สารพฤกษ ์  กราบเรียนท่านคณะกรรมการ, คณะทํางาน 

และท่านผู้เสนอโครงการ 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ เนื่องจากงบประมาณของกิจกรรม

เป็นการก่อสร้างและซื้อของ   ซึ่งในวัตถุประสงค์หลักของสปสช.เน้น

ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพที่มีผลต่อสุขภาพโดยตรง เช่น การรณรงค์

การออกกําลังกาย การวิ่ง การปั่นจักรยาน การแข่งขัน หรือการซื้อ

วัสดุอุปกรณ์ก็ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับการรณรงค์ ต้องมีเรื่องของการอบรม

เป็นเบื้องต้นก่อน เช่น การจัดการชุดปฐมพยาบาลมีการซื้อยาสามัญ

ประจําบ้านก็ต้องมีการอบรมกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครหรือพยาบาลน้อย

เข้าไปด้วยแต่สัดส่วนการซื้อของจะต้องไม่เกิน ๕๐ % เพราะฉะนั้น

โครงการดังกล่าว  ขอเรียนคณะกรรมการว่า 

- ๒๔ - 

 

ขอหารือกับสปสช.ก่อน  แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่อนุมัติเพราะว่า

หลักเกณฑ์ของเราค่อนข้างเข้มงวด 

นายฉัตรธํารง มุสิกโปดก ขอเรียนช้ีแจงว่าที่เสนอโครงการนี้   

เพราะเห็นตัวอย่างของสปสช.  



ชุมชนคูปูุลูน   หน้า ๑๔ บทที่ ๓ การสร้างเสริมสุขภาพ

โดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น อีกประการหนึ่งก็คือมีลานส่งเสริม

สุขภาพอยู่แล้วแต่ยังทําไม่เสร็จ แต่นี้อยู่ในโครงการสามารถนําเสนอ

ได้จึงได้เสนอโครงการดังกล่าว 

นายดนัย  สารพฤกษ ์  ในวงเงินงบประมาณของโครงการนี้ขอ

แขวนไว้ก่อน แต่ในรายละเอียด 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ ขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการ

ในที่ประชุมคิดเห็นเป็นอย่างไรครับ เพราะดูรายละเอียดโครงการนี้

เป็นการจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมดมันไม่ได้เริ่มจากการรณรงค์ในเรื่องของ

การให้ความรู้  ซึ่งก็ไม่แน่ใจตรงจุดนี้ 

นายฉัตรธํารง มุสิกโปดก ขอเรียนช้ีแจงว่าลานส่งเสริมมีอยู่แล้ว และ

ส่วนหนึ่งได้มีเริ่มทําไปแล้ว 

ชุมชนคูปูุลูน   หลายสนามทําเสร็จไปแล้ว  แต่สองสนาม

ยังไม่พร้อมยังไม่เสร็จก็อยากจะทําให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทําได้ 

นายธัชพล  อภิรติมัย  ขอเรียนช้ีแจงว่า   คณะทํางานเพิ่งได้รับ

การแต่งตั้งในวันนี้   คําว่า 

รองปลัดเทศบาล พิจารณากลั่นกรอง ในข้อที่ ๔ ก็เกี่ยวกับเรื่อง

ดังกล่าวนี้ด้วย      ถ้าหากผ่านคณะทํางานก่อนแล้วคณะทํางานก็จะ

ไปประสานกับสปสช.หรือผู้เสนอโครงการว่าในส่วนนี้ผิดหลักเกณฑ์

หรือไม่ ได้หรือเปล่า เพราะการพิจารณากลั่นกรองในที่นี้หมายถึงดูใน

เรื่องความถูกต้องตามหลักเกณฑ์  ขณะนี้คณะทํางานได้รับการแต่งตั้ง

เรียบร้อยแล้วก็จะไปประสานงานกับชุมชนคูปูุลูนอีกครั้ง ขอเสนอที่

ประชุมในส่วนนี้ขอไปทบทวนในคณะทํางานหรืออาจเสนอแนะว่า

หากไม่ได้ส่วนนี้จะสามารถช่วยในส่วนไหนได้บ้างแล้วค่อยเสนอ

ข้ึนมาพิจารณาอีกครั้งดีไหม  เพราะเห็นความตั้งใจในการทํางานใน

ส่วนนี้อยู่นะครับ 

นายฉัตรธํารง มุสิกโปดก เพื่อเป็นการยืนยันขอมอบรูปภาพเหล่านี้

ว่าส่วนไหนได้ดําเนินการไป 

ชุมชนคูปูุลูน   แล้ว ก็จะขอมอบให้ท่านเพื่อโปรด

พิจารณาโครงการอีกครั้งหนึ่ง 

นายธัชพล  อภิรติมัย  ขอเรียนช้ีแจงว่า ไม่ใช่โครงการนี้ตกไป

นะครับ  เพียงแต่จะไป 

รองปลัดเทศบาล ทบทวนโครงการและให้คําแนะนําปรึกษาใน

ส่วนนี้อีกทีหนึ่ง ถ้าหากไม่ได้ในส่วนนี้เราจะสามารถช่วยในส่วนไหน



ได้บ้างนะครับ เพราะเห็นความตั้งใจในการทํางานในส่วนนี้อยู่ ครับ

ท่านประธาน 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  สรุปขอไปศึกษาทบทวนโครงการ

ดังกล่าว   

ประธาน 

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  สรุปโครงการนี้ว่าจะนําไปปรึกษาหารือ

สปสช.และประสานโดยตรง 

กรรมการและเลขานุการ กับผู้จัดทําโครงการอีกครั้ง  เพื่อ

ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่สปสช.กําหนด  ขอ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการในที่ประชุม 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเสนอ  เห็นชอบ ๑๒ เสียง 

และงดออกเสียง ๓ เสียง 

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  ขอเชิญผู้เสนอโครงการส่งเสริมการ

ดูแลสุขภาพในการปูองกัน    

กรรมการและเลขานุการ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนหมื่นเงินกอง 

งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐ บาท  ผู้เสนอโครงการไม่ได้เข้าร่วมประชุม  

ดังนั้น ขอเชิญผู้เสนอโครงการเฝูาระวังยาเสพติดในชุมชน     คุณ

จันทร์เม็ด สุวรรณราช  ชุมชนล่ามช้าง  

น.ส.จันทร์เม็ด สุวรรณราช เสนอโครงการเฝูาระวังยาเสพติดในชุมชน  

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

ชุมชนล่ามช้าง   กราบเรียนท่านประธาน ท่าน

คณะกรรมการทุกท่าน ดิฉันจันทร์เม็ด สุวรรณราช เป็นอสม.ชุมชน

ล่ามช้าง อันที่จริงแล้วโครงการก็อยู่ในมือของท่านทุกคนแล้ว แต่ดิฉัน

จะขอเสริมตรงหลักการและเหตุผล เพราะว่าชุมชนล่ามช้างจากการที่

เราได้ทําแผนที่เดินดินเราถึงได้ทราบค่อนข้างละเอียดว่า ๑ ใน ๓ เป็น

ที่อยู่อาศัยของชุมชนจริง ๆ และส่วนหนึ่งจะเป็นร้านค้า หอพัก 

โรงแรม เป็นเกสท์เฮ้าส์ อาจจะเป็นเจ้าของที่แล้วทํากิจการ และอีก

ส่วนหนึ่งเป็นสถานที่ราชการ ธนาคาร ก็เลยทําให้เรามีความเป็นห่วง

ว่าสถานที่ของบ้านเราอาจจะแตกต่างจากพื้นที่อื่น ดังนั้น  เราถึงได้มี

การเฝูาระวังเรื่องของยาเสพติดเพราะไม่ทราบว่าส่ิงแอบแฝงอยู่ที่เรา

มองไม่เห็น หรือไม่ก็ไม่ได้คาดคิดในส่ิงที่เขากําลังทําอยู่ถึงได้มีการ

โครงการเฝูาระวังยาเสพติดในชุมชนข้ึน ขอบคุณค่ะ 



นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   ขอเชิญที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม   

หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

ประธาน      

มติที่ประชุม   ผ่านการอนุมัติ  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  ขอท่านประธานเช็คองค์ประชุมนะคะ 

เพราะเดี๋ยวจะไม่ครบองค์ประชุม  

กรรมการและเลขานุการ ตอนนี้มีอยู่ ๑๔ เสียง ขอเชิญผู้เสนอ

โครงการจิตอาสาเกื้อกูลผู้สูงอายุในชุมชนหนองหอย คุณประไพ  อมร

ศักดิ์ 

นางประไพ  อมรศักดิ์  เสนอโครงการจิตอาสาเกื้อกูลผู้สูงอายุใน

ชุมชนหนองหอย    

ชุมชนหนองหอย งบประมาณ ๔๒,๐๕๐ บาท  กราบเรียนท่าน

ประธาน ท่านคณะกรรมการทุกท่าน  ดิฉันประไพ  อมรศักดิ์ ชุมชน

หนองหอย ทุกท่านคงได้อ่านแล้วนะคะเพราะมีเอกสารอยู่ในมือ ดิฉัน

ก็จะกล่าวเพียงคร่าวนะคะ ด้วยเหตุผลดังกล่าวที่ได้กล่าวไว้ใน

โครงการก็เพราะอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน จิตอาสา 

อาสาสมัครรุ่นจ๋ิว พร้อมกับญาติ ๆ ของผู้สูงอายุทั้งหลายมีความเห็นว่า

เป็นกิจกรรมที่มีการเย่ียมบ้านผู้ปุวยเรื้อรัง ผู้ปุวยติดเตียง ผู้พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาสเพื่อเป็นโครงการต่อยอดของชุมชนหนองหอยที่เคยทํา

มาแล้ว ดิฉันจะทําอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างแนวคิดจิตสํานึก

และพฤติกรรมด้านคุณธรรมระดับบุคคลรอบตัวและชุมชนเพื่อ

ศักยภาพและยกระดับแกนนําอาสาสมัครชุมชนให้สามารถเป็นผู้นําจิต

อาสาดูแลและปกปูองชุมชนท้องถิ่นของตนเป็นพลังขับเคลื่อนร่วมกับ

องค์กรภาครัฐให้ชุมชนดํารงอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีบนพื้นฐาน 

คุณธรรมจริยธรรมนําไปสู่ชุมชนที่ดีงามตามวิถีของล้านนาและความ

อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อพัฒนา

ความสามารถของอาสาสมัครให้มีความรู้ด้าน 
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การส่งเสริมสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุและมีทักษะเบื้องต้นในการดูแล

ผู้สูงอายุ ๒.เพื่อสร้างความตระหนักในครอบครัวชุมชนหันมาเอาใจใส่

ดูแลผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุเปรียบเหมือนร่มโพธ์ิร่มไทรของครอบครัว 

ดังนั้นจึงเกิดการรวมตัวของอาสาสมัครมีทั้งอาสาสมัคร เด็ก เยาวชน 

จิตอาสา     เข้ามาร่วมทํางานตรงนี้ เพื่อสร้างคุณงามความดีมี

คุณธรรมไม่ทอดทิ้งกัน ชูคุณธรรมให้เกิดเป็นพื้นฐานเป็นตัวขับเคลื่อน

 

พื้นฐาน 



ของชุมชน กลุ่มเปูาหมาย ก็มี อสม.ชุมชนหนองหอย ๑๕ คน, จิตอาสา

ที่มาร่วมทํางาน ๑๐ คน, ญาติผู้ปุวย ๑๐ คน, เด็กเยาวชน ๑๕ คน รวม

เป็น ๕๐ คน  กลุ่มเปูาหมายลงเย่ียม ๒๐ คน ผู้ปุวยเรื้อรัง ๑๑ คน, 

ผู้ปุวยติดเตียง มี ๖ คน, ผู้พิการ มี ๓ คน อันที่จริงผู้ปุวยติดเตียงลดไป

แล้ว ๒ คน ตั้งแต่ทํากายภาพบําบัดและสร้างขวัญกําลังใจผู้ปุวยติด

เตียงและเอาญาติที่ดูแลผู้ปุวยติดเตียงมาอบรมนําเอามาดูแลพ่อแม่

หรือพี่น้องอย่างใกล้ชิด ฟื้นฟู ทําให้ผู้ปุวยสามารถลุกข้ึนเองได้เข้า

ห้องน้ําใกล้ ๆ ได้ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน แต่ที่เพิ่มมา ๒ 

คนเนื่องมาจากถูกรถชนและหกล้มในห้องน้ํา กิจกรรมก็จะมี ๑.

กิจกรรมฟื้นฟูอบรมอาสมสมัครดูแลผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาความสามารถ

ของอาสาสมัครให้มีความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและมี

ทักษะเบื้องต้นในการดูแลผู้สูงอายุและเพื่อสร้างความตระหนักให้กับ

ครอบครัวชุมชนหันมาเอาใจใส่ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมากข้ึน  ๒.

กิจกรรมอาสาสมัครเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้

ผู้สูงอายุเข้มแข็ง เพื่อที่จะต่อสู้และยืนหยัดในสังคมต่อไป, เพื่อหนุน

เสริมเกิดเอื้ออาทรซึ่งกันและกันไม่ทอดทิ้งกัน และเพื่อให้ความรู้กับ

ผู้สูงอายุรู้จักการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพตนเองมากข้ึน ๓.กิจกรรม

ติดตามประเมินผลเพื่อติดตามประเมินผลการทํางานของอาสาสมัครว่า

ทํางานเป็นอย่างไรบ้างมีจุดอ่อนจุดแข็ง ถ้ามีจุดแข็งก็จะไว้เป็น

แบบอย่างต่อไป ถ้ามีจุดอ่อนก็จะปรับปรุงเพื่อที่จะทําให้ดีข้ึนและเพื่อ

สร้างขวัญกําลังใจให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุพร้อมทั้งร่วมมือกันหา

แนวทางในการทํางานครั้งต่อไป ๔.กิจกรรมเวทีสรุปบทเรียน ถอด

บทเรียนโดยคณะทํางานอาสาสมัครทั้งหมด นักวิชาการ (หมอ

สาธารณสุข นักวิจัย) มาร่วมกันถอดบทเรียนที่ได้รับ เพื่อนําเอาข้อมูล

ปัญหาจากเวทีครั้งแรกมาพิจารณาว่าปัญหาที่ได้รับลดลงไปมากน้อย

เพียงใด การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมายหรือไม่

และเพื่อทบทวนบทเรียนที่ทํามา ถอดบทเรียนเพื่อถ่ายทอดให้

ลูกหลานชุมชนใกล้เคียง ก็นําเสนอเพียงเท่านี้นะคะ 

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  ดูจากเอกสารโครงการจิตอาสาเกื้อกูล

ผู้สูงอายุในชุมชนหนองหอย    

กรรมการและเลขานุการ คุณประไพ  อมรศักดิ์ เขียนได้ค่อนข้างดี 

แต่เกี่ยวกับระยะเวลาการดําเนินงาน เนื่องจากระยะเวลางบประมาณ

คงเหลือประมาณ ๓ เดือน จะเป็นไปได้ไหมว่าโครงการหากทําก็ต้อง

ต่อเนื่องก็เป็นปีต่อไป  คณะกรรมการท่านอื่นมีความคิดเห็นเช่นไรค่ะ 



นายดนัย  สารพฤกษ ์   เห็นด้วย เพราะจากการประชุมเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ  ต่าง ๆ และสปสช.เขตได้แจ้งให้

ทราบว่าระยะเวลางบประมาณก็คือถึงเดือนกันยายน  แต่ผู้เสนอ

โครงการสามารถนําเสนอต่อเนื่องในปีต่อไปได้ และกิจกรรมที่ ๒ ของ

เย่ียมบ้าน  คือ  ภาคเช้ามีการอบรม  ซึ่งขณะนี้สปสช.ยังไม่อนุญาตใน

เรื่องเกี่ยวกับของเย่ียม           ขอคณะทํางานช่วยพิจารณาในส่วนนี้   

ว่าควรจะปรับเปลี่ยนเป็นอะไร   อันที่จริงก็ต้องจ่ายนั่นแหละ 
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เพียงแต่ออกมารูปของเย่ียมจะขัดกับหลักเกณฑ์ของสปสช. และขอให้

ผู้เสนอโครงการปรับเปลี่ยน  ในส่วนดังกล่าวด้วย ซึ่งโครงการนี้จะ

อนุมัติในหลักการก่อนแล้วค่อยไปปรับเปลี่ยนในรายละเอียด  อีกครั้ง 

นางประไพ  อมรศักดิ์  ได้ค่ะ    

ชุมชนหนองหอย    

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  ในส่วนตรงนี้ก็จะมีเรื่องค่าของเย่ียม

บ้านที่เป็นประเด็นอยู่เมื่อสักครู ่   

กรรมการและเลขานุการ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท ตกลงเมื่อกี้พูด

ยังไงนะคะ 

นายดนัย  สารพฤกษ ์   คือ ๑. ตัดถึงเดือนกันยายน และ ๒. ของ

เย่ียมบ้านยังไม่มีระเบียบ 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ  ให้ซื้อ คงต้องเป็นหน้าที่ของ

คณะทํางานต้องคุยกับผู้นําเสนอว่าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนค่าอะไรที่

สามารถนํามาเบิกใช่ได้ 

นางประไพ  อมรศักดิ์  ได้ค่ะ ไม่เป็นไร ดิฉันจะปรับเปลี่ยนเป็น

ค่าอาหารของอาสาสมัคร 

ชุมชนหนองหอย   ๒๐ คน ๆ ละ ๕๐ บาท จะปรับเปลี่ยนไม่เอา

ของเย่ียมบ้านแต่จะเป็นค่าอาหารของอาสาสมัคร เพื่อหาทางออก

ร่วมกันขอเสนอว่าจะนําไปปรับเปลี่ยนเป็นค่าอาหาร   

เย่ียมบ้านของอาสาสมัคร  ซึ่งทางเราจะห่อข้าวไปรับประทานกันเอง

แล้วนําเงินค่าอาหารดังกล่าวไปเป็นของเย่ียมบ้านแทนเหมือนเรา

เรียนรู้อดีตเพื่อมาเข้าใจในปัจจุบัน เพราะเมื่อก่อนพ่อแม่เราก็ห่อข้าว

มากินกัน 

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  สรุปโครงการ โครงการจิตอาสาเกื้อกูล

ผู้สูงอายุในชุมชนหนองหอย   กรรมการและเลขานุการ  จาก๑๒ 



เดือน ก็จะเหลือ ๓ เดือนงบประมาณเดิม  ๔๒,๐๕๐   บาท  ลดลง 

๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ  ๓๓,๐๕๐ บาท แต่โครงการนี้สามารถที่จะ

นําเสนอต่อเนื่องในปี ๒๕๕๖ ต่อไปได้ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   ขอเชิญที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม   

หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

ประธาน      

นายสุเวช  สุภาษิต   ขอไปปรับให้เข้าที่เข้าทาง แต่ในที่ประชุม

ผ่านหลักการไปก่อน 

ผู้แทนชุมชนชุมชนแขวงกาวิละ ถ้าปรับโครงการแล้วค่อยมานี่ใหม ่

นางประไพ  อมรศักดิ์  ดิฉันก็ปรับเปลี่ยนแล้วค่ะ 

ชุมชนหนองหอย 

นายสุเวช  สุภาษิต   ขอฝากคณะทํางานไปปรับ หลังจากที่ปรับ

แล้วขอดูโครงการด้วย 

ผู้แทนชุมชนชุมชนแขวงกาวิละ   

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  สรุปอนุมัติงบประมาณ ๓๓,๐๕๐ 

บาท แต่หลักเกณฑ์ให้คณะทํางาน 

กรรมการและเลขานุการ  ดูให้อีกครั้งหนึ่ง ท่านประธานขอเสียงเลย

ค่ะ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   ขอเชิญใครเห็นด้วย ช่วยยกมือข้ึน

ด้วยครับ 

ประธาน      
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มติที่ประชุม   ผ่านการอนุมัติ  เห็นชอบ  ๙   เสียง และ

งดออกเสียง  ๔  เสียง 

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  ขอเชิญผู้เสนอโครงการสร้างเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน     

กรรมการและเลขานุการ คุณอัจฉราพร  ชนะเลิศ    

นางอัจฉราพร ชนะเลิศ   เสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ในชุมชน    

แขวงนครพิงค์    งบประมาณ  ๑๐๗,๐๐๐   บาท  กราบ

เรียนท่านประธาน คณะกรรมการทุกท่าน โครงการนี้เป็นโครงการ

ของแขวงนครพิงค์ เท่าที่ฟังมาตั้งแต่เช้าจนถึงเดี๋ยวนี้จะเป็นเรื่องของ

ผู้สูงอายุล้วน ๆ ทําให้เสียโอกาส เช่น โครงการออกกําลังกาย ทําให้



โครงการที่มาทีหลังจะโดนตัดหมด ตอนแรกเป็นกรณีเร่งด่วนให้เสนอ

โครงการนี้คณะกรรมการ จึงจําเป็นต้องตัดที่เป็นแขวงนครพิงค์

เหมือนกันทําให้เสียโอกาส ต่อไปขอเสนอให้จัดเป็นหมวดหมู่กันก่อน

แล้วค่อยมา ทําโครงการ  ว่าใครทําโครงการทําด้วยกันได้ไหม  เสนอ

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน  มีการออกกําลังกาย

การตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุด้วยขอตัดโครงการนี้ไปเลยนะคะ 

เพราะถ้านําเสนอไปก็โดนตัดอีกเพราะผู้สูงอายุจะเอาแรงที่ไหนมา

ออกกําลังกายมากมายเพราะคนใดก็เสนอโครงการ เอาเป็นโครงการ

กิจกรรมที่ ๑ โครงการเรื่องอบรมเด็กและเยาวชนในดูแลผู้สูงอายุที่

บ้าน จึงจะขอเพิ่มจาก ๑ รุ่นเป็น ๒ รุ่น ย้ายจากการออกกําลังกายไป

เป็นการอบรมเป็น   ๒ รุ่น จะมีการอบรมเยาวชนรู้จักการดูแลผู้สูงอายุ

ที่บ้านจะรวมผู้สูงอายุที่ติดเตียงด้วยนะคะ เนื่องจากว่าดิฉันเป็น

อาสาสมัครของมูลนิธิดูแลผู้สูงอายุ มาดูว่าอาสาสมัครแต่ละท่านทําไม

ปัจจุบัน ผู้สูงอายุต้องดูแลผู้สูงอายุก็เลยสร้างจิตสํานึกให้เยาวชนเอา

ลูกหลานมาอบรมตรงนี้ ให้ดูแลพ่อแม่  พี่น้องคนที่อยู่ในบ้าน อันนี้เป็น

โครงการที่จะเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุ ๔๐-๕๐ ปีข้ึนไปด้วย  

เป็นโครงการที่ให้ความรู้เด็ก โครงการเรื่องออกกําลังกายจะไม่พูด ก็

จะกลายเป็นโครงการอบรมเยาวชนให้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ผู้สูงอายุติด

เตียง เพราะฉะนั้นโครงการกิจกรรมที่ ๒ อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นค่า

เดินทางของเยาวชนที่เดินทางไปดูแลผู้สูงอายุ ค่าน้ํามัน เพื่อสร้าง

จิตสํานึกให้กับเด็กเยาวชน และวันข้างหน้าเรื่องการออกกําลังกาย

โครงการมีต่อเรื่อย ๆ ก็ค่อยว่ากันไป ซึ่งจะทํา ๑๒ ชุมชนในแขวงนคร

พิงค์  ซึ่งโครงการนี้ได้ประชุมกันแล้วทั้ง ๑๒ ชุมชน คณะกรรมการก็

ได้ตั้งไว้แล้ว มติในที่ประชุมก็พูดกันแล้วจะเอาทั้ง ๒ กิจกรรมใน ๑ 

โครงการ ที่ทําร่วมกันเพราะว่ามีชุมชนน้องใหม่ ๒ ชุมชน คือ ชุมชน

เอื้ออาทรและชุมชนหลิ่งกอก ซึ่งวันนี้ก็มาร่วมนั่งฟังด้วย ถ้าหาก

โครงการนี้ทําร่วมกันเป็นไปได้วันข้างหน้าก็สามารถต่อยอดได้นะคะ 

ซึ่งโครงการนี้ก็จะประเมินผลให้เด็กเยาวชนไปทําว่าได้ผลหรือไม่ใน

การดูแลผู้สูงอายุ ถ้าผู้สูงอายุมีสุขภาพดีเด็กเยาวชนมีจิตสํานึกก็

สามารถต่อยอดไปได้หลาย ๆ อย่าง เช่น ให้เด็กเยาวชนเขียน

โครงการทําความดีในชุมชนเยอะแยะมากมายที่ชุมชนจะไปต่อยอด

เอง อันนี้ขอทําเป็นกลุ่มก่อน งบประมาณก็เกลี่ยลงมา อบรมเยาวชน ๒ 

รุ่น กิจกรรมที่ ๒ ก็จะเป็นค่าน้ํามัน ค่าเดินทางที่เด็กเยาวจะไปดูแล

ผู้สูงอายุ ค่าจัดเตรียมอุปกรณ์ผู้สูงอายุที่ติดเตียง  อาจจะเป็นยางยืด ก็

มาสอนเยาวชนตรงนั้น ขอบคุณค่ะ 
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น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  สรุปแล้ววงเงินนี้จะเป็นเท่าไหร่ค่ะ  

กรรมการและเลขานุการ 

นางอัจฉราพร ชนะเลิศ   วงเงินก็ต้องลดลงนะคะ  คือ ๒ รุ่นก็ต้อง x 

๒ เข้าไปนะคะ   

แขวงนครพิงค ์   ค่าน้ํามัน ค่าเดินทางของเด็กเยาวชนที่

จะต้องเดินทางไปดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งได้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ว่าทําตรงนี้ได้ก็

คง ๒๐๐ คน x ๕๐ บาท เข้าไป  

นายดนัย  สารพฤกษ ์  คุณอัจฉราพรครับ กิจกรรมที่ ๑ และกิจกรรม

ที่ ๒ มีความซ้ําซ้อนกัน 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ ลงกลุ่มผู้สูงอายุเยอะแล้ว กิจกรรมที่ 

๑ งบประมาณ ๒๖,๐๐๐ บาท ถ้าท่านยืนยันจะเสนอวันนี้ก็จะอนุมัติ

วันนี้เลย    

นางอัจฉราพร ชนะเลิศ   ค่ะ จะขอเป็น ๒ รุ่น 

แขวงนครพิงค ์     

นายดนัย  สารพฤกษ ์  เป็น ๒ รุ่น ก็คือเอา ๒ คูณ 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ   

นางอัจฉราพร ชนะเลิศ   ค่ะ   

แขวงนครพิงค ์     

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  สอบถามอบรมใช้เวลากี่วันค่ะ     

กรรมการและเลขานุการ   

นางอัจฉราพร ชนะเลิศ   อบรมแบ่งเป็น ๔ วันค่ะ   

แขวงนครพิงค ์     

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  ค่าวิทยากรในการอบรม จํานวน ๔ วัน 

เป็น ๔ รุ่น ๆ ละ ๕๐ คน     

กรรมการและเลขานุการ ถูกต้องไหมค่ะ 

นางอัจฉราพร ชนะเลิศ   ถูกต้องค่ะ     

แขวงนครพิงค ์     

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  ก็คือ ๒๖,๐๐๐ x ๒ ใช่ไหมค่ะ เอาอย่างนี้

ดีกว่าเพื่อความไม่ผิดพลาด   



กรรมการและเลขานุการ ขอหารือในที่ประชุมว่า ปรับเปลี่ยน

ตัวเลขใหม่ให้ถูกต้องแล้วนําเสนอใหม่อีกครั้ง  

นางอัจฉราพร ชนะเลิศ   เป็นจํานวน ๒๐๐ คน x ๕๐ บาท      

แขวงนครพิงค ์     

นายดนัย  สารพฤกษ ์  ตัวเลขต้องชัดเจนและถูกต้องเพราะเสนอ

คณะกรรมการ  

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ หากเป็นไปได้ขอเขียนเสนอ

โครงการใหม่อีกครั้ง   

นางอัจฉราพร ชนะเลิศ   ไม่ทราบว่าจะต้องส่งอีกครั้งเดือนไหน 

เพื่อพิจารณาอีกครั้ง      

แขวงนครพิงค ์     

- ๓๐ - 

 

นายดนัย  สารพฤกษ ์  เดือนสิงหาคม  ซึ่งจะมีการพิจารณาเดือนละ

ครั้ง   

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ ขอให้เขียนเสนอโครงการในรูปที่

สมบูรณ์แบบใหม่อีกครั้ง แต่ไม่ได้ตัดโครงการดังกล่าว 

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  ขอเสนอ ๒ ประเด็นเพื่อให้

คณะกรรมการพิจารณา      

กรรมการและเลขานุการ ประเด็นที่  ๑ ตามโครงการที่เสนอมาจะ

ดําเนินการจัดอบรมจํานวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๕๐ คน วิทยากรที่เพิ่ม คือ 

๒๖,๐๐๐ บาท x ๒  เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท ค่าเดินทางของเยาวชน 

๒๐๐ คน x ๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๖๒,๐๐๐ 

บาท  คือ อนุมัติวงเงินดังกล่าว แล้วไปปรับในเรื่องของกิจกรรม   

ประเด็นที่ ๒ ให้นําเสนอโครงการเข้ามาใหม่เพื่อให้คณะกรรมการ

พิจารณาใหม่  ขอหารือและขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการในที่

ประชุมพิจารณา 

นายดนัย  สารพฤกษ์   ขอเสนอความคิดเห็นว่า จํานวนอบรม 

๑๐๐ คน และมีค่าพาหนะที่ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ   จะต้องไป

ดูแล ถ้าหากสร้างกิจกรรมที่สมบูรณ์แบบแล้วไปดูแลผู้สูงอายุตามที่ได้

อบรมจริงและอาจจะเพิ่มงบประมาณ มากกว่า ๒๖,๐๐๐ บาท คิดว่าจะ

น่าจะเป็นโครงการที่สามารถประเมินวัดผลได้เพราะจํานวนอบรม ๑๐๐ 

คน และอบรม ๒ วัน หากไปเพิ่ม      ๒ คน เหมือนว่าเราไม่ดูแลเรื่อง

คุณภาพงานเลย ถ้าเสนอเพิ่มกิจกรรมค่ารถค่าพาหนะค่าดูแลข้ึนมา



เลยงบประมาณ ๒๖,๐๐๐ บาท แล้วเขียนโครงการที่สมบูรณ์แบบใน

กิจกรรมที่ ๑ มาเสนอใหม่จะดีกว่าไหมครับ 

นางอัจฉราพร ชนะเลิศ   ไม่ทราบว่าจะต้องเสนอเดือนไหน      

แขวงนครพิงค ์     

นายดนัย  สารพฤกษ์  ประชุมเดือนละครั้ง  ประมาณต้นเดือน

สิงหาคมแล้วทํากิจกรรม 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ  เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒ เดือน 

นางอัจฉราพร ชนะเลิศ   เสนอว่าควรมีการจัดหมวดหมู่เพราะ

โครงการที่เสนอมาทีหลัง      

แขวงนครพิงค ์   เห็นว่าตกไปไม่ได้รับการอนุมัติ 

นายดนัย  สารพฤกษ์  ขอความเห็นใจคณะกรรมการในการที่

ไม่ได้มีการจัดหมวดหมู่ 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ   

นางอัจฉราพร ชนะเลิศ   เข้าใจค่ะ      

แขวงนครพิงค ์     

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  ขอสรุปว่าผู้เสนอโครงการขอถอนและ

จะนําเสนอโครงการ       

กรรมการและเลขานุการ ในการประชุมครั้งต่อไป ขอเชิญผู้เสนอ

โครงการรวมพลังชุมชนปูองกันโรคเอดส์    

 

 

 

- ๓๑ - 

 

นางปิยานันท์  สระทองจันทร์ เสนอโครงการรวมพลังชุมชน

ปูองกันโรคเอดส์    

ชุมชนการเคหะ  งบประมาณ ๑๖,๗๐๐  บาท เรียนท่านประธาน

และคณะกรรมการ ทุกท่านดิฉันนางปิยานันท์  สระทองจันทร์ เป็น

ประธานที่ปรึกษาแกนนําเยาวชนจะขอมาช้ีแจงแทนเยาวชน สืบ

เนื่องมาจากชุมชนการเคหะของเราได้มีศูนย์บริการที่เป็นมิตรสําหรับ

เยาวชน เพื่อเป็นที่ปรึกษาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยเรียน  การปูองกัน

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งกลุ่มเยาวชนเหล่านี้จะมีกลุ่มของตนเอง

และจะเข้ามาปรึกษา ดังนั้นทางแกนนําของกลุ่มต้องการให้เกิดการ

บริการอย่างต่อเนื่อง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน



คณะกรรมการทุกท่าน เพื่อนําเงินงบประมาณ ๑๖,๗๐๐   บาท ไป

จัดทํากิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้ถึงพิษภัยของโรค

เอดส์และการปูองกัน โดยจะมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด ๓ ครั้ง โดย

กิจกรรมที่จัดนี้จะเป็นกิจกรรมรูปแบบของเกมส์โดยสอดแทรกความรู้

ความเข้าใจในเรื่องของเพศศึกษาและการปูองกัน  ณ บริเวณสนาม

ฟุตซอลการเคหะเชียงใหม่, ตลาดนัดชุมชนการเคหะ และตลาดนัด

ชุมชนใจแก้ว ทั้งนี้ที่จัดเป็น ๓ จุด เพื่อกระจายให้ประชาชนในแต่ละ

จุดมีส่วนร่วมกันได้รับข้อมูลมากย่ิงข้ึน ขอบคุณค่ะ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   ขอเชิญที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม   

หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

ประธาน      

มติที่ประชุม   ผ่านการอนุมัติ  เห็นชอบ  ๙  เสียง   

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  เนื่องจากมีคณะกรรมการบางท่านได้

สอบถามโครงการรณรงค์กรรมการและเลขานุการ ปูองกันโรค

ไข้เลือดออกในชุมชนของชุมชนหนองหอย ปรากฎว่ามีความซ้ําซ้อน  

ไม่ทราบว่าคณะกรรมการในที่ประชุมมีคิดเห็นอย่างไร  

นายดนัย  สารพฤกษ์  มีความคิดเห็นขอให้เสนอโครงการ

ดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไป 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ และที่จะฝากไป  คือ  น่าจะเป็นเรื่องของ

ต่อยอด   และเรื่องการสนับสนุนงบประมาณจากทางเทศบาล 

 น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล อยากทราบว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติ

เท่านั้นนะคะ เพราะว่าไม่มีผู้มา  

กรรมการและเลขานุการ เสนอโครงการ เพราะสมมุติถ้าเกิดไม่

อนุมัติ ทางคณะกรรมการ  จะได้นําเสนอถึงเขาได้ว่าไม่อนุมัติเพราะ

อะไร ท่านประธานว่ายังไงค่ะ ถ้าหากคณะกรรมการเห็นว่าอนุมัติและ

ประชุมต่อยอดขอให้ยกมือข้ึน ไม่อนุมัติขอยกมือด้วยค่ะ ทําไมไม่มี

ใครยกมือสักคน เพราะฉะนั้นถือว่าถอนออกเลยนะคะ เพราะผู้เสนอ

โครงการตัวก็ไม่ได้มาเสนอโครงการ นอกจากนี้จะมีอีก ๒ ชุมชน ถาม

ประธานของแขวงศรีวิชัย ได้แก่ ชุมชนช่างแต้มและชุมชนหมื่นเงิน

กอง ก็ขอถอนโครงการนะคะ เพราะผู้เสนอโครงการไม่ได้มาเสนอใน

ที่ประชุม  

มติที่ประชุม   ถอนโครงการดังกล่าวออกเพราะผู้เสนอ

โครงการไม่ได้มาเสนอโครงการในที่ประชุม 

 



 

- ๓๒ - 

 

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล ขออนุมัติโครงการในเรื่องของการ

บริหารจัดการในการดําเนินการ 

กรรมการและเลขานุการ ในข้อ ๔.๔ ในเรื่องบริหารกองทุนฯ ซึ่ง

สามารถใช้ได้ไม่เกิน ๑๐% ของรายจ่ายทั้งหมด ขอให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบดูแผนเพราะบางเรื่องได้มีการดําเนินการไปแล้ว เช่น ใน

เรื่องของเอกสารที่แจกให้ท่านในที่ประชุม  ปูายช่ือตั้งโต๊ะ  อาหาร  

และจะมีการทําโลโก้ของกองทุน  ใบเสร็จรับเงิน  รวมถึงค่าตอบแทน

คณะบริหารกองทุนฯ  ในเรื่องของการประชุมในแต่ละครั้ง แต่ขณะนี้

ยังไม่ได้แจกเนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุมัติ  ขอเชิญท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบดูแผนและขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการ

ด้วย  ในเรื่องที่ ๑ คือการประชุมคณะกรรมการที่ได้มีการประชุมกันมา

ในแต่ละครั้งเดือนมิถุนายน - กันยายน เพราะในตัวของคู่มือ

คณะกรรมการจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งมีอยู่ 

๗-๘ ประเด็นด้วยกัน ซึ่งอาจจะต้องมีการอบรมเพื่อให้รู้ในเรื่อง

ดังกล่าว จึงต้องมีการทําแผนเผ่ือไว้ด้วย แผ่นที่ ๓ การประชาสัมพันธ์

ที่ได้มีการประชุมของอสม. ประธานชุมชน หน้าที่ ๔ ค่าตอบแทนของ

คณะทํางานของกองทุนฯ ที่ปฏิบัติงาน คือ 

อนุมัติในหลักการ  แต่เวลาใช้ทุนก็จะมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการ

ประชุมครั้งต่อไป การจัดหาอุปกรณ์เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้

งานอยู่ปัจจุบันมีอายุการใช้งานมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ ทําให้บางครั้งเวลา

ทํางานเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้องบ่อย เห็นควรจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์ เครื่องสํารองไฟฟูา เครื่องปริ้นเตอร์  โต๊ะและเก้าอี้

คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเครื่องบันทึกเสียงเพราะขณะนี้ต้องขอใช้เครื่อง

บันทึกเสียงของประชุมสภา และตู้เก็บเอกสารเพราะโดยหลักการของ

ระเบียบกองทุนฯ ให้แยกเอกสารปกติของเราทุกอย่าง  ในส่วนของ

การอนุมัติแผนเพื่อที่จะสามารถจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบเพราะถือว่า

เป็นหน่วยงานราชการที่ขอใช้เงินกองทุนฯ หากคณะกรรมการอนุมัติ

แผนดังกล่าวแล้วก็จะนําเรียนเสนอนายกเทศมนตรีฯ ต่อไป และใน

การประชุมครั้งต่อไปหากมีการเบิกจ่ายก็จะมีการรายงานสถานะ

การเงินให้ที่ประชุมทราบต่อไป 



นายดนัย  สารพฤกษ์  เห็นด้วยเพราะเป็นการอํานวยความ

สะดวกในการดําเนินงานของ 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ กองทุนฯ ซึ่งงบประมาณ ๑๐ % ก็จะใช้

ในข้ันพื้นฐานประมาณ  ๓๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคาดว่ายังอยู่ในวงเงินที่

ใช้จ่ายอยู่และการจัดซื้อจัดจ้างก็คงต้องเป็นไปตามระเบียบ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอความคิดเห็นในการอนุมัติแผนของ

คณะกรรมการในที่ประชุม 

ประธาน 

มติที่ประชุม   เห็นชอบและอนุมัติแผนตามที่เสนอ  

ระเบียบวาระที่  ๔    เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอเชิญผู้เข้าร่วมการประชุม    

ประธาน 

 

 

- ๓๓ - 

 

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  ขอแจ้งให้ทราบว่าเดือนมิถุนายนครบ

ไตรมาสที่ ๓ จะต้องรายงาน 

กรรมการและเลขานุการ สถานะทางการเงิน ซึ่งหากมีการประชุม

ประจําเดือนก็ต้องมีการรายงานทุกเดือน  และทุก ๓ เดือน ขณะนี้

เงินกองทุนฯ อยู่ในบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สาขาเชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๐๑๐๒๓-๒-๘๘๙๙๖-๘ ช่ือ

บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.

เชียงใหม่ ขณะนี้มียอดเงินอยู่ ๒,๘๕๑,๘๔๐ บาท  เนื่องจาก

ทางสปสช.ยังไม่ได้โอนเงินมาให้คิดว่าประมาณเดือนกรกฎาคม  จึง

ขอเสนอเพื่อให้คณะกรรมการทราบ 

นายดนัย  สารพฤกษ์  ขอให้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องการ

จัดสรรตามหมวด  ซึ่งสปสช.ได้ 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ  กําหนดในเรื่องของการจัดทํากิจกรรม

ใน ๔ หมวด   และจากการประชุมอนุมัติโครงการต่าง ๆ  จํานวน

ประมาณ ๑๒ โครงการ  งบประมาณประมาณเกือบหกล้านบาท และ

เพื่อที่จะไม่ได้หมวดอื่น ๆ อีก ๒ หมวดหายไปในการจัดทํากิจกรรม จึง



ขอเสนอการจัดทํา PCU คือ ผู้แทนจากโรงพยาบาลที่มาร่วมประชุม

ในวันนี้ อยากให้มีมติเบื้องต้นว่าหน่วยบริการแต่ละ 

หน่วยที่รับผิดชอบ  และมีรายช่ือที่เป็นคณะกรรมการช่วยไป

ประชาสัมพันธ์ให้โรงพยาบาลหรือหน่วย 

บริการปฐมภูมิและเห็นควรเขียนโครงการเข้ามาเพื่อขออนุมัติใน

วงเงินประมาณ ๕-๗ หมื่นบาท เพราะหากนับจากจํานวนหน่วยปฐม

ภูมิขณะนี้ประมาณ ๗ หน่วยปฐมภูมิ ได้แก่ รพ.ค่ายกาวิละ        รพ.

เทศบาลนครเชียงใหม่  รพ.ช้างเผือก  รพ.รวมแพทย์  รพ.สยาม

ราษฎร์  รพ.เซ็นทรัลเมมโมเรียล และหน่วยปฐมภูมิศูนย์ศรีวิชัย  เห็น

ควรเสนอให้เขียนโครงการเข้ามาเพื่อเสนอที่ประชุมในเดือนถัดไป  

เพราะการจัดทํากิจกรรมจะต้องครบทั้ง ๔ หมวด ขอความคิดเห็นจาก

คณะกรรมการในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบตามที่เสนอ  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอให้ประสานงานกับทางโรงพยาบาล

ในกรณีดังกล่าวด้วย   

ประธาน    

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  ขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการในที่

ประชุมเกี่ยวกับการประชุม 

กรรมการและเลขานุการ ครั้งต่อไปว่าจะมีการนัดหมายหรือแจ้งให้

ทราบ 

มติที่ประชุม   แจ้งให้ทราบ  

ที่ประชุม   ขอเสนอความคิดเห็นว่าผู้เขียนโครงการควร

เป็นผู้ที่มาเสนอโครงการด้วยตัวเอง ไม่ควรจะเป็นตัวแทนมาเสนอ

โครงการเพราะหากคณะกรรมการมีข้อสงสัยจะได้ตอบข้อซักถามได้ 

นายดนัย  สารพฤกษ์  ค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุม ๒ ครั้งที่ผ่าน

มา ยังไม่ได้รับ 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ   

น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  ค่ะ และขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หาก

คณะกรรมการไม่สามารถมา กรรมการและเลขานุการ ประชุมได้  

ขอมอบหมายให้ผู้อื่นมาแทนเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะมีผลต่อการ

ออกเสียงและค่าเบี้ยเลี้ยง 

- ๓๔ - 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ  



นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอเชิญคณะกรรมการและผู้ร่วมประชุม

มีข้อเสนอแนะอื่นอีกหรือไม่   

ประธาน   หากไม่มี  ผม ขอขอบคุณตัวแทนจากทุกภาคส่วน

และกรรมการทุกท่าน  ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม  ตลอดจนผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  ขอขอบคุณครับ และขอปิดการประชุม   

ปิดประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น. 

 

(ลงช่ือ)...........................................................

กรรมการและเลขานุการ 

 (นางสาวณัฐชานันท์   มณีจิรนนท์กุล) 

ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณุสขและส่ิงแวดล้อม 

 

 

 (ลงช่ือ)...........................................................

ประธานกรรมการ 

            (นายทัศนัย  บูรณุปกรณ์) 

     นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่


